

‘ธีรัช’ ผู้ว่าการยางฯคนแรก ป็นยุทธศาสตร์ 5 ปีดันยางทั้งระบบ



• ดร.ธีรัช สุขสะอาด

สัมภาษณ์

นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ที่มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นต้นมานั้น ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ต่างตั้งความหวังจะช่วยยกระดับการพัฒนาของยางพาราของประเทศทั้งระบบให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนองเกษตรกรคาดหวังจะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น หลังจากที่ มี พ.ร.บ. นี้ ซึ่งถือเป็น พ.ร.บ.ฉบับแรกของเกษตรกร ที่ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานหลัก คือการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ภายใต้การนำของ **ดร.ธีรัช สุขสะอาด** ผู้ว่าการ กยท.คนแรก (ก่อนหน้านั้นมีผู้ว่าการ รักษาการ และปฏิบัติหน้าที่แทน) ซึ่ง “ฐานเศรษฐกิจ” ได้สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ธีรัช ถึงแผนงานในการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนทิศทางอนาคตของยางพาราไทย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน

ยุทธศาสตร์ 5 ปีดันไป 4 ขั้น

“ดร.ธีรัช” กล่าวว่า นับตั้งแต่เข้า

รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รวมระยะเวลาถึง ณ เวลานั้นประมาณ 1 เดือนเศษ ทางกยท.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559-2563) ตามแผนปฏิบัติการ 4 ขั้นในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย และวิสัยทัศน์ในการบริหาร กยท. โดยขั้นแรกจะต้องสร้างบ้านให้แข็งแรง สอดรับกับตัวชีวิตของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ต้องเน้นในการบูรณาการองค์กร เพราะ ณ วันนี้ถ้าองค์กรไม่เข้มแข็ง การจะไปออกทำอะไรก็จะติดขัด ดังนั้นต้องเร่งดำเนินการในการปรับโครงสร้างใหม่โดยรวม 3 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราของประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และองค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) ที่จะต้องมีการบรรจุบุคลากรลงตำแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจหลัก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ส่วนแผนปฏิบัติขั้นที่ 2 เป็นปีที่เริ่มมองเห็นความเติบโต เพราะวันนี้ภารกิจของ กยท. คือการบริหารยางพาราครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เริ่ม

ตั้งแต่ความรับผิดชอบ ส่งเสริม และสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ปลูกยางอย่างไร ที่สำคัญต้องมองตลาดใหม่ๆ แม้จะไม่ใช่งานหลักที่มุ่งเน้นในเรื่องการค้ากำไรมาก แต่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องสามารถจัดหารายได้เพื่อดูแลองค์กรขนาด 3.99 พันคนให้ได้ และรายได้ส่วนหนึ่งคืนให้กับกระทรวงการคลังได้

สำหรับขั้นที่ 3 คือการต่อยอด แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องทำไปพร้อมๆ กัน เพราะวันนี้ ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางพัฒนาองค์ความรู้ขึ้นไปในเชิงการตลาดและเชิงพาณิชย์มากขึ้น คงไม่ใช่การวิจัยในเชิงวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการวิจัยเพื่อการต่อยอด เพื่อพัฒนา

“

เมื่อแผนปฏิบัติการ 4 ขั้นเสร็จสมบูรณ์ มั่นใจว่าจะทำให้ทุกกลุ่มที่อยู่ในอุตสาหกรรมยางพาราของไทย มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ”

ยางพารา ไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่ต้องมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และบันไดขั้นที่ 4 คือความยั่งยืน โดย กยท. เป็นองค์กรกลางในการที่จะช่วยเหลือทั้งเกษตรกรและสถาบันผู้ประกอบการ ทำอย่างไรที่จะอยู่ในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และพนักงานเองก็ต้องทำงานอยู่ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะฉะนั้นจะเป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาองค์กรในช่วงเวลานั้น แต่ละกิจกรรมก็ทำไป นั่นคือเรื่องของนโยบายที่จะขับเคลื่อนนับจากนี้เป็นต้นไป

จ่ายชดเชยแล้วเกือบ 100%

ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางมาขึ้นทะเบียน (ณ 28 เม.ย. 59) รวมทั้งหมด 1.32 ล้านราย แบ่งเป็น 1. เจ้าของสวน จำนวน 9.81 แสนราย 2. ผู้เช่าจำนวน 1.19 พันราย 3. ผู้ทำสวนยางจำนวนกว่า 4 หมื่นราย ส่วนผู้ที่ไม่มีการเอกสารสิทธิ/หรือมีเอกสารสิทธิที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียน ทาง กยท. ก็ได้มีการประกาศให้กลุ่มนี้มาลงทะเบียนไว้เช่นเดียวกัน เพื่อหาแนวทางอื่นๆ ในการช่วยเหลือต่อไป ส่วนที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องได้มีโครงการ “สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง” 1.5 พันบาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน 1 ครัวเรือน 1 สิทธิ โดยแบ่งเป็น เจ้าของสวน 900 บาท และคนกรีดยาง 600 บาท ณ วันนี้ได้ดำเนินการจ่ายเงินเรียกว่าเกือบจะ 100% แล้ว

ชะลอรับซื้อขาย 1 แสนตัน

“ส่วนเรื่องการรับซื้อขายในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 1 แสนตัน ในปีงบประมาณ 2559-2560 ได้ชะลอการซื้อไว้ก่อน เนื่องจากราคายางในตลาดสูงกว่าราคาที่รัฐบาลจะช่วยพยุงราคาที่กำหนดไว้ ยางแผ่นดิบ กิโลกรัมละ 45-60 บาท (ราคายาง ณ วัน

ที่ 4 พ.ค.59 ตลาดกลางยางพาราสงขลา ยางแผ่นดิบ 60.59 บาท/กก.) อย่างไรก็ตามหากแนวโน้มราคายางปรับตัวลงมาก ทาง กยท. จะมีเงินสำรองไว้ในการสร้างสมดุลของราคาได้ ไม่ใช่แทรกแซง จะได้แก้ปัญหาทันทีโดยไม่ต้องรอมประมาณ”

พึ่งตัวเองคู่हाดลาดใหม่ๆ

ดร.ธีรช กล่าวไว้ว่า จากนี้ไปเกษตรกรต้องช่วยตัวเองให้มากขึ้น จะต้องมาวางรูปแบบใหม่ ไม่ใช่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเหมือนในอดีต จะต้องให้เกษตรกรปลูกพืชแซมหรือเสริมรายได้ อาทิ เลี้ยงสัตว์ทำประมง เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ ในรูปแบบอื่นๆ ถือเป็นหน้าที่ของ กยท. ในการเพิ่มองค์ความรู้ ไม่ใช่แค่ให้เกษตรกรขายในรูปวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว ส่วนในระยะยาว ก็ต้องมองหาตลาดใหม่เข้ามาทดแทน ที่สำคัญเกษตรกรต้องเข้าใจว่า ยาง เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดโลกเป็นผู้ซื้อและกำหนดราคา ไทยมีฐานะเป็นผู้ผลิต ดังนั้นเราเองต้องมีการนำยางมาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความยั่งยืน ไม่ใช่พึ่งพิงตลาดส่งออกอย่างเดียว

บุกเบิกใช้วันแบบชั่วคราว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวอีกว่า กยท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทและหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่คงไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่จะร่วมกันผลักดันให้ราคาผลผลิตสูงขึ้น จำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย เพราะราคายางที่ขึ้นหรือลง มีปัจจัยภายนอก อาทิ สภาพเศรษฐกิจของโลก ราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อทั้งสิน อยู่เหนือการควบคุม แต่ถ้ามีปัจจัยใดที่ กยท. จะไปส่งเสริมหรือสนับสนุนได้ ก็พร้อมทำเต็มที่ แต่ถ้าราคายางลดลงจากปัจจัยภายนอกก็ไม่สามารถ

ทำให้ราคาขึ้นได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีความเข้าใจกัน ซึ่งคงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่าการ เพียงคนเดียว แต่เราต้องทำงานเป็นทีมเพื่อทำให้เป้าหมายสำเร็จ

“ผมเคยรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์การตลาด ของกระทรวงมหาดไทย มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกันคือเป็นผู้ประสานงานด้านนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ โดยรับสารโดยตรงจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ที่ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของ กยท. ทั้งนี้โดยฟังทัศนคติของ กยท. จะต้องดูแลบริหารสินค้ายางพาราตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ แต่ก่อนที่ไปจะสนับสนุนและส่งเสริมใคร เราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อน โดยจะต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอนนั้นขอเวลาปิดกวาดบ้านให้ตัวเองก่อนเพราะเราเป็นองค์กรใหม่”

ราคายางครึ่งหลังทิศทางดี

“ดร.ธีรช” ได้วิเคราะห์แนวโน้มราคายางพาราในครึ่งปีหลังว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น โดยราคายางแผ่นดิบไม่น่าจะต่ำกว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม เพราะวันนี้ไทยเองมีความต้องการสูง ทั้งในส่วนการซื้อยาง 1 แสนตัน บิโอบริษัทซีโนเคมจากจีน ซึ่งงวดแรกจะส่ง 1.66 หมื่นตัน ไม่น่ามีปัญหา อยู่ระหว่างทยอยส่งมอบ คาดจะแล้วเสร็จตามสัญญาที่รับปากไว้ รวมทั้งเงินสำรอง ที่จะใช้ซื้อขายในโครงการรัฐ จำนวน 1 แสนตัน ทั้งในรูปแบบเงินกู้จำนวน 4.5 พันล้านบาท และเงินทุนประเดิม กยท. 500 ล้านบาท ยังมีอยู่ยังไม่นับรวมความต้องการยางพาราของเอกชน และโรงงานแปรรูป มองว่าเป็นปัจจัยบวกทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ราคายางยังขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่สุดด้วย ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะ



วิกฤติยางพาราไทย บนความท้าทาย ของผู้ว่า กยท.ที่ต้องเร่งแก้ปัญหา

ปัจจุบันแม้ว่ายางพาราจะเผชิญกับปัญหาราคาคงต่ำ แต่ยางพาราก็ยังนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย และยังมีเกษตรกรปลูกยางพาราอยู่อีกจำนวนหลายล้านครัวเรือน มีพื้นที่ปลูกกว่า 20 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งวิกฤติยางให้เกิดความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้ไขปัญหายางพาราตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 15 โครงการ ซึ่งเป็นแผนระยะกลางและแผนระยะยาวเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากยาง มากกว่าการที่จะส่งออกยางเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้นเฉพาะหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยการควบรวม 3 หน่วยงานเดิมคือ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน แล้วจัดตั้งเป็นการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ซึ่งหาก 3 หน่วยงานเดิมนี้อาจมีความเข้มแข็งในการแก้ปัญหายางพาราอยู่แล้ว ก็เปรียบเสมือนการที่แม่น้ำ 3 สายที่แข็งแรงอยู่แล้วมารวมกันเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่แข็งแรงขึ้น เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางและอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพราะเป้าหมายการบูรรวมก็เพื่อสิ่งนี้ ถ้าวงการยางพาราไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม การบูรรวมก็คงไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลย ปัจจุบัน กยท. ได้ผู้ว่าการฯ คนแรก คือ **ดร.ธีรช สุขสะอาด** โดยได้เข้าทำงานอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกมากมายนัก จึงจะต้องเร่งทำงาน โดยไม่ต้องเสียเวลากับการปรับตัวให้มากนัก เพราะการเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้ว่า กยท. ก็ต้องมีความพร้อม 100% ที่จะทำงานได้ทันที ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ แต่ในวันเข้าทำงานวันแรกก็ได้ปรึกษากับผู้บริหารและพนักงาน กยท. ทั่วประเทศไปแล้วว่าพร้อมเดินหน้าทำงานช่วยเหลือเกษตรกรเติบโตไปด้วยกันหรือไม่ ตรวจสอบได้ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางเร่งเดินหน้าภารกิจให้เติบโตและก้าวไกล ก็คงต้องวัดกันที่ผู้ว่า กยท. ดูว่าจะจริงจังแค่ไหนกับการแก้ปัญหาวิกฤติยางพาราไทยในฐานะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยคนแรกนับตั้งแต่มีประเทศไทยมา

ต้นหว่า พ.พิรุณ

9 องค์กรรถกใหญ่ ตรวจสอบกยท.

โพสต์ทูเดย์ - สภาทศพล ข้าราชการนัยงนัฒ 9 องค์กร
ประชุมครั้งใหญ่ที่ กทม.ตรวจสอบกร
บริหารงานของ กยท.

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาค
เครือข่ายทศพลปาล์มและสวนยางพารา
แห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า ใน
วันที่ 11 พ.ค.นี้ องค์กรยางพาราจำนวน
9 องค์กรทั่วประเทศ จะมีการประชุมครั้ง
ใหญ่ของสภาเกษตรกรทศพลยางแห่ง
ประเทศไทย โดยมี นายอุทัย สอนหลัก
ทรัพย์ เป็นประธานประชุมที่การยางแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ย.เดิม) บางขุนนนท์
กรุงเทพฯ

นายทศพล กล่าวอีกว่า การประชุม
ของ 9 องค์กรครั้งนี้มีการตรวจสอบ
การบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) 5 ประเด็นหลัก คือ 1.การปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิบดีราชการผู้ว่า กยท.เกี่ยว

กับใช้เงินประมาณ 40 ล้านบาท เช่น จัด
ซื้อครุภัณฑ์และรถโฟล์คคลิฟต์คันละ 1.4
ล้านบาท 2.การโยกย้ายข้าราชการของ
กยท. 3.เรื่องสหกรณ์การยาง จำนวน 700
โรง ที่ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2537-2538

4.เรื่องการประชุมคณะทำงานบริหาร
จัดการยาง ปรากฏว่าในการประชุมภาค
เกษตรกรทศพลยางถูกกีดกันหลายครั้ง
และ 5.อนาคตผู้ว่า กยท.เกี่ยวกับนโยบาย
ยางว่าจะมีการขับเคลื่อนทิศทางใด เพราะ
ยางพารากำลังเปิดหน้ากรีดพร้อมเพรียง
กันทั่วประเทศในเดือน พ.ค.นี้

“ในช่วงฤดูกรีดเปิดหน้ากรีดยาง
พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ว่า กยท.มี
มาตรการรองรับผลผลิตออกมาอย่างไร
และจะรักษาราคาไม่ให้ตกต่ำอย่างไร ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 62-63 บาท” นาย
ทศพล กล่าว

กยท.วุ่นอีก ร้องทบทวน เซ็นตั้งจนท.

โพสต์ทูเดย์ - พนักงาน กยท.ทั่วประเทศ
ส่งตัวแทน 20 คน เตรียมบุกกรุง ประท้วง
ผู้ว่า กยท. ตั้งเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกับงาน

แหล่งข่าวจากสำนักการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ตัวแทนพนักงาน กยท.จากทั่วประเทศ ประมาณ 20 คน จะเดินทางมาชุมนุมที่ กยท. เพื่อเรียกร้องให้ นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน กยท. 80 ราย ที่ลงนามเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2559 ที่ผ่านมา เนื่องจากปรากฏว่าพนักงานบางคนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือตรงกับงานที่ได้รับการแต่งตั้ง

“กยท.เป็นหน่วยงานใหม่ที่ควรรวม สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และ สถาบันวิจัยเข้าด้วยกัน จึงมีพนักงานทั้งระดับบริหารและนักวิจัย แต่ในการโยกย้ายครั้งนี้กลับพบว่ามีกรณีเอาฝ่ายบริหารไปเป็นฝ่ายวิจัยหลายคน ส่งผลให้คนที่ได้รับการแต่งตั้งต่างปวดหัวกันไปหมด เพราะเกรงจะทำงานไม่ได้ จึงจะมีการรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการ กยท. ให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการยางเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการ” แหล่งข่าวระบุ

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ แกนนำเครือข่ายสวนยางแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดแถลงข่าวประเด็นการทำงานของ กยท.ว่ามีหลายกรณีที่น่าดำเนินการไม่โปร่งใส โดยเฉพาะการนำเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเซส) ไปใช้ในเรื่องการจัดการตลาดยางพารา 108 แห่งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ โครงการตลาดกลางยางพารา 108 แห่งของกองทุนสวนยาง (สกย.) จะมีบทบาทในการเป็นตลาดรับซื้อยางของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหานายทุนกดราคาซื้อขาย

เดินหน้าสอบกยท.

โพสต์ทูเดย์ - นายวีระศักดิ์ สีนววงศ์
ประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุม
สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
วันที่ 11 พ.ค. จะเดินหน้าร้ององค์การ
อิสระสอบการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ใช้เงินประมาณ 40 ล้านบาท 🇹🇹

พลิกอ่านรายละเอียดหน้า B11

เดินหน้าสอบ'กยท.'

โพสต์ทูเดย์ - สภาเกษตรกรสวนยางพารา
เดินหน้าร้ององค์การอิสระสอบ กยท.

นายวีระศักดิ์ สีนววงศ์ ประชาสัมพันธ์
สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาเกษตรกร
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยวันที่ 11
พ.ค.ที่จะถึงนี้ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
ประธานสภาเกษตรกรชาวสวนยางฯ และ
คณะกรรมการสภาเกษตรกรชาวสวนยางฯ
จะลงชื่อในหนังสือคำร้องให้องค์กร
อิสระต่างๆ อาทิ ศาลปกครอง สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดี
พิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักนายกรัฐมนตรี และ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (กสม.) ตรวจสอบกรรมการ
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ใช้เงินประมาณ
40 ล้านบาท จัดซื้อรถโฟล์คคาลิฟต์หรือ
รถยกของ สำหรับตลาดยาง 108 แห่ง
ทั่วประเทศ ในราคาคันละ 1.4 ล้านบาท
ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับสิทธิประโยชน์
ของชาวสวนยาง เนื่องจากนำเงินค่า
ธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเชส)
มาใช้

นอกจากนี้ สภาเกษตรกรชาวสวน
ยางฯ ยังได้เตรียมตรวจสอบการ
ดำเนินการของ กยท. ในอีกหลายประเด็น
โดยเฉพาะการโยกย้ายข้าราชการ กรณี

สหกรณ์การยาง จำนวน 700 โรง ที่
ก่อสร้างเมื่อปี 2537-2538 การประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการยาง ซึ่งภาค
เกษตรกรชาวสวนยางถูกกีดกัน นโยบาย
ยางพาราของผู้ว่าการ กยท. เพื่อป้องกัน
มิให้ราคามลลิตยางพาราดกต่ำ เพราะ
เมื่อเริ่มฤดูกาลผลิต เกษตรกรเริ่มกรี๊ด
หน้ายาง ราคาก็ร่วงลงมาจากเดิมกิโลกรัม
(กก.) ละ 62-63 บาท เหลือเพียง กก.ละ
58 บาท

ขณะเดียวกันในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ตัวแทน
พนักงาน กยท. จากทั่วประเทศประมาณ
20 คน จะเดินทางมาชุมนุมที่ กยท. เพื่อ
เรียกร้องให้นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการ
กยท. ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน
กยท. จำนวน 80 ราย ที่ลงนามแต่งตั้ง
ไปเมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจาก
ปรากฏว่าพนักงานบางคนมีคุณสมบัติ
ไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงกับงานที่ได้รับ
การแต่งตั้ง เช่น ให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร
ไปดำรงตำแหน่งในฝ่ายวิจัย จึงจะมีการ
รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการ กยท.
ให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งครั้งนี้ เพื่อ
ให้การขับเคลื่อนงานของ กยท. ในฐานะ
องค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อทำหน้าที่
บริหารจัดการยางในประเทศไทยแบบ
ครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและความ
คล่องตัว 🇹🇹

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 10 พ.ค. 59 น. B 12, B 11

กยท.ลุยตรวจวัสดุออกยางเก่าทั่วประเทศ.

ห่วงเสื่อมสภาพ-ขาดทุนยับ

พะเยา - เมื่อวันที่ 9 พ.ค. นายสาย อินล้า คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เปิดเผยว่า กยท.กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบสต็อกยางในโครงการพัฒนาสุขภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ซึ่งยางโครงการดังกล่าว เก็บรักษาไว้ในโกดังทั่วประเทศกว่า 300,000 ตัน จนถึงขณะนี้ยางพาราได้เก็บรักษาไว้เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว โดยเก็บกระจายตามภาคต่างๆ

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องเข้าโกดังของเอกชนเพื่อจัดเก็บรักษา ยางให้คงสภาพ แต่เนื่องจากอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในขณะนี้ ในการเดินทางตรวจสอบที่ภาคตะวันออกที่ผ่าน มา พบว่าอากาศร้อนจัดทำให้ยางพาราเริ่มมีเนื้อยางอ่อน และเยิ้ม เนื่องจากหลังคาโกดังใช้กระเบื้องใสทำให้แสงแดดส่องโดยตรงทุกวัน ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ยางเสื่อมคุณภาพได้ ซึ่งจะมีบอร์ด กยท.และข้าราชการไป ร่วมกันตรวจสอบ หากโกดังใดที่ประสบปัญหา บอร์ด

กยท.จะลงไปดูแลทันที

นอกจากนี้ สต็อกยางที่เก็บรักษาครั้งนี้ รัฐบาลจะต้องเข้าโกดังของเอกชนทั่วประเทศในการเก็บรักษา ซึ่งค่าเช่าโกดังรัฐบาลต้องแบกรับภาระจ่ายทุกเดือน เดือนละ 26 ล้านบาท ปีละ 312 ล้านบาท รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูญเสียค่าคิดดอกเบี้ยมานานกว่า 4 ปีแล้ว ไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ต้องเสียเปล่าโดยไม่ได้คืนทุน แม้แต่น้อยเลย ประกอบกับหากทิ้งไว้นานยางจะเสื่อมคุณภาพ ยิ่งนานไปทำให้รัฐเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาล

“หลังจากที่ กยท.ตรวจสต็อกยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเสนอในที่ประชุมบอร์ดเพื่อเสนอต่อให้รัฐบาลเร่งดำเนิน 2 มาตรการ คือ 1.นำยางในสต็อกทั้งหมดมาใช้ภายในประเทศหรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 2.ระบายขายยางพาราในช่วงที่ราคายางกำลังมีราคาขยับขึ้น เช่น หากราคา ก.ก.ละ 57 บาท ยาง 300,000 ตัน จะทำให้รัฐบาล ได้เงินคืน อย่างน้อย 17,100 ล้านบาท” บอร์ด กยท.กล่าว

‘บิกตู’ยกย่องเกษตรกร ให้ลดทอน-ลดค่าปุ๋ยช่วย

ร.บ.บิณฑบาตข้าวเงินล้านต้น
ถกรถไฟกทม.-หนองคาย

นายกฯยกย่องเกษตรกร บุคคลสำคัญ
ทำประโยชน์ต่อชาติ ยันเร่งปฏิรูปให้
เข้มแข็ง-มั่งคั่ง (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

บิกตู

บิกตูยกย่อง‘เกษตรกร’

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 นี้ ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญเป็นฐานรากในการผลิตอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เกษตรกรจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้คุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจไทยดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาระยะสั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีหลักการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง และได้สนับสนุนเงินทุนหรือปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน การช่วยเหลือและ

การแก้ปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ การเจาะน้ำบาดาล และเร่งรัดมาตรการใช้ยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศ รวมทั้งการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ยึดเป็นศูนย์กลางบูรณาการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในระยะยาวนั้น รัฐบาลได้ปฏิรูปเพื่อวางรากฐานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางโดยมีบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ มีการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนในชุมชน รวมถึงความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การผลักดันในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มของโอกาสของการแข่งขันด้วยการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ม เพื่อการผลิตสู่ตลาดและสนับสนุนการจัดระเบียบประชาธิปไตย คือ รัฐ เอกชนและประชาชน โดยภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

“ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพขายได้ในราคาสูง รวมทั้งมีการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดเรื่องการแปรรูปผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ขอให้เกษตรกรลดทอน-เข้มแข็ง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ รองรับ อาทิ การให้ความรู้ ลด

ภาระการเช่าที่ดิน การจ้างงาน การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำตามแผนความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อการเกษตรทำที่จำเป็น มีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง และเร่งดำเนินการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด โดยเร่งส่งเสริมการสร้างฝายชาวบ้าน ฝายพระราชวัง เพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเพื่อที่จะได้มีแหล่งเก็บน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในภาวะฝนทิ้งช่วง

“รัฐบาลเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่แข็งแกร่ง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันตามนโยบายพระราชวัง เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรมีความเจริญก้าวหน้า และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงขอให้เกษตรกรมีความอดทน เข้มแข็งในการประกอบอาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป” นายกฯกล่าว

ร.บ.บิณฑบาตข้าวเงินล้านต้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้ จะประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยกระทรวงคมนาคม จะเจรจาความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย หลังจากของไทยเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนมาเป็นลงทุนเองทั้งหมด โดยว่าจ้างจีนเป็นผู้ก่อสร้าง ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับบริษัท คอฟโก รัฐวิสาหกิจของจีน เรื่องการทำ

สัญญาซื้อข้าวไทยอีก 1 ล้านตัน ภายใต้บันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ที่จีนได้ลงนามจะซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน แต่ได้ทำสัญญาไปแล้ว 1 ล้านตัน ยังเหลืออีก 1 ล้านตัน รวมถึงจะเจรจาให้จีนซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆ จากไทยเพิ่มเติมด้วย เช่น มันสำปะหลัง ที่จีนมีความต้องการมาก

ขงนายกระบายข้าวโดยตรง

น.ส.ชุติมา บุญประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างการยกวางหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขาย (ทีโออาร์) เพื่อระบายข้าวสต็อกให้กับผู้ส่งออกและผู้ซื้อต่างชาติ เช่น นายหน้าขายข้าว (โบรกเกอร์) จากต่างประเทศ โดยนำคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากต่างประเทศและใบส่งของมาเป็นหลักฐาน เพื่อติดต่อซื้อกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เป็นการเพิ่มเติมจากการเปิดประมูลทั่วไปที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในเดือนพฤษภาคมนี้

“ผู้ส่งออกไทยและโบรกเกอร์จากต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง และแอฟริกาติดต่อซื้อโดยตรงมาตลอด เราก็อยากขายมาก แต่ต้องทำทีโออาร์ให้รัดกุม โปร่งใส เป็น

ธรรม และเท่าเทียมกัน โดยอาจกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะขายในแต่ละครั้ง วิธีการนี้จะทำให้ไทยขายข้าวออกจากสต็อกได้มาก” น.ส.ชุติมา กล่าว

อศ.ถอนทำข้าวถุงช่วยยาง

พล.ต.ต.โกโรบญ ทรวงทอง ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า (บอร์ดอศ.) กล่าวว่า อศ.จะเสนอถอนเรื่องเป็นผู้จัดทำข้าวถุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคาคงต่ำต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์นี้ เนื่องจากขณะนี้ราคายางพาราเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ปลายปี 2558 ครม.ได้เห็นชอบจัดทำ 3 หมื่น และแจกให้ครอบครัวละ 25 กิโลกรัม ซึ่งเดิมกำหนดจะแจกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

สวนยางจีเข็สติดอก3แสนตัน

นายศักร์สฤกษ์ ศรีประศาสตร์ แกนนำเกษตรกรรายย่อยจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัญหาราคายางที่สูงขึ้นในช่วงเปิดกรีดยางของ

ชาวสวนยางพาราภาคใต้ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมในปีนี้นั้น หากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันในปี 2558 ราคาจะแตกต่างกันมาก โดยปี 2558 ราคาน้ำยางอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) กว่า 30 บาท ขณะที่ปี 2559 อยู่ที่ กก.กว่า 50 บาท ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเนื่องจากการแก้ปัญหาของรัฐบาลได้ผล โดยเฉพาะกระทรวงต่างๆ เร่งนำยางพาราในประเทศมาใช้ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งโรงงานรับซื้อน้ำยางเกือบ 1 ล้านตัน

“ที่เกษตรกรนัดประชุมกันในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุมมีความวิตกในเรื่องที่กำลังพูดเรื่องของการใช้งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมามีงบในสต็อกกว่า 300,000 ตัน ในขณะที่ยางขาดตลาดทำไม่จึงไม่นำออกมขาย เรื่องนี้เกษตรกรอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีแล้วหรือไม่ หรือมีการลักเอาไปขาย จึงอยากให้มีการตรวจสอบด้วย” นายศักร์สฤกษ์กล่าว

กยท.พร้อมช่วยเหลือชาวสวน

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากกรณีที่สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย มีความกังวลว่า ราคายางพาราที่สูงอยู่ในปัจจุบันจะมีราคาตกลงเมื่อถึงฤดูกาลเปิดกรีดยางนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกษตรกรจะมีความกังวล ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าการขึ้นลงของราคายางต้อง

ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด รวมทั้งภาวะของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม หากราคาในช่วงที่มีการเปิดกรีดยางจริง มาตรการของภาครัฐที่ได้ออกในช่วงที่ผ่านมา ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที โดยเฉพาะหากราคายางแผ่นดิบรวมคว้น ต่ำกว่า 45 บาท/กิโลกรัม (กก.) กยท.ก็สามารถดำเนินการรับซื้อยางตามโครงการรับซื้อยางเพื่อส่งเสริมการใช้ในภาครัฐ จำนวน 1 แสนตันต่อได้ทันที รวมทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางทำอาชีพเสริม วงเงิน 15,000 ล้านบาท ฯลฯ

“หากราคายางพารามีปัญหา ทางกระทรวงเกษตรฯ ก็มีคณะทำงานที่ติดตามและแก้ไขปัญหายางพารา โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามดูสถานการณ์ราคายางต่อไป ถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่า จะมีการพิจารณาออกมาตรการเพิ่มเติมหรือไม่” นายเชาว์กล่าว

ขบวนการอนุรักษ์ช่วยเหลือค่าปุ๋ย

นางวิไลลักษณ์ ชันผักแว่น อายุ 59 ปี ชาวบ้านไม้เสียว หมู่ 9 ต.ดอน อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว สมาชิกในครอบครัวจึงเริ่มเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และข้าวเปลือก เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำนาปี จำนวน 22 ไร่ แต่รู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเรื่องค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยาศัตรูพืช และค่าแรง เพราะมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะปุ๋ยเรีย ที่มีราคาแพงกระสอบละกว่า 800 บาท ส่วนปุ๋ยเคมีทั่วไปราคากระสอบละ 600-700 บาท ซึ่งต้องใช้ใส่ในข้าวไร่ละ 1 กระสอบเป็นอย่างน้อย ขณะที่ผลผลิตยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย บางปีก็ถูกน้ำท่วม บางปีก็เจอปัญหาภัยแล้ง แถมราคาข้าวเปลือกมีผลผลิตตกมาอยู่ที่โลกรัมละ 6-7 บาทเท่านั้น

นางวิไลลักษณ์กล่าวว่า ปีที่แล้ว เจอภัยแล้งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จากปกติผลผลิตทั้งหมดที่เคยนำไปขายได้ประมาณปีละ 80,000 บาท เสียหายไป 50 เปอร์เซ็นต์ เหลือขายได้เพียง 40,000 บาท เท่านั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ลงทุนกว่า 30,000 บาท จึงแทบจะไม่มีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเลย ดังนั้นจึงอยากขอให้รัฐบาลช่วยลงมาดูแลความเดือดร้อนของ

ชาวบ้านบ้าง อย่างน้อยก็ช่วยเหลือค่าปุ๋ย ให้เกษตรกรได้ซื้อในราคาถูกกว่านี้ หรือจะช่วยเหลือเยี่ยวยาค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติให้มากกว่านี้ เพราะทุกขวานล่าบากกันมากจริงๆ

ก.เกษตรลดกระสอบละ30

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตในแก่เกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูนาปี นี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีมาตรการผลักดันจนสามารถประกาศลดราคาปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวลงกระสอบละ 10-30 บาท ส่วนความต้องการของเมล็ดพันธุ์ข้าว คาดว่าจะมีปริมาณทั้งสิ้น 826,732 ตัน โดยกรมการข้าวสามารถผลิตได้ 56,970 ตัน สหกรณ์การเกษตรผลิตได้ 31,190 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตได้ 49,448 ตัน และผู้ประกอบการผลิตได้ 105,768 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 583,356 ตัน กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทาง

กระทรวงได้ทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรระยะ
เวลา 20 ปี และเสนอถึง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งยุทธศาสตร์แบ่งการทำงานออกเป็น 4
ช่วง ช่วงละ 5 ปี มีเป้าหมายให้เกษตรกรมี
คุณภาพ มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะ
สม ส่วนรายละเอียดของแผนได้สั่งการให้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ศึกษา
แผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ถึงเป้าหมาย
ตามระยะเวลาที่กำหนด

สศก.ปรับปรุงตลาดเกษตรกร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้ สศก.ประเมิน
ความสำเร็จของตลาดเกษตรกร (ฟาร์มเมอร์
มาร์เก็ต) ที่มีเป้าหมายในการช่วยจัดหาตลาด
ให้กับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพ ด้วรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถนำผลผลิต
มาซื้อขายกับผู้บริโภคได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้
ด้วยตนเอง ซึ่งเปิดมตั้งแต่ปี 2557 โดยปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น 76 ตลาดใน 76 จังหวัด แต่จากการ
สำรวจ พบว่า มี 25 ตลาด หรือคิดเป็น 19%
ที่มีคุณภาพดี ถือเป็นตลาดเกษตรกรเกรดเอ

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ส่วนอีก 51 ตลาดยัง
ต้องปรับปรุง ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ สศก.จะ
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สอบถามและสำรวจว่า
ตลาดจำนวนดังกล่าวจะต้องปรับปรุงอย่างไร
เพื่อประเมินปัญหาของตลาดที่ไม่มีคุณภาพว่า
เกิดจากอะไร หากต้องปรับปรุงจะทำอย่างไร
ต้องเสนอแผนงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

‘ญี่ปุ่น-จีน-ไต้หวัน’ ยื่นขอลงทุน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอ
ไอ) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลให้บีโอไอเร่งหา
อุตสาหกรรมที่จะสามารถผลักดันให้เกิดการ
ลงทุนได้จริงในปี 2558-2559 โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลมีการ
ส่งเสริมการลงทุนในประเภท 13 กลุ่ม 62
ประเภทกิจการ และสิ้นสุดการให้ส่งเสริม
การลงทุนในช่วงปี 2559 ได้แก่ มาตรการ
เร่งรัดการลงทุน ซึ่งเปิดให้ภาคเอกชนที่สนใจ

ต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในเดือน
มิถุนายน 2559 เช่นเดียวกับการยื่นขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนใน 6 กิจการเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะต้องยื่น
ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ด้านนโยบายส่งเสริม
การลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ จะต้อง
ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจ
เข้ามาร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
จากญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เพราะความต้องการ
การค้าชายแดนยังมีต่อเนื่อง จากผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเบา

ไม่เพิ่มสิทธิพิเศษเพื่อจูงใจ

“ยอมรับว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
เศรษฐกิจโลกอาจยังไม่ค่อยดี มีส่วนทำให้นัก
ลงทุนยังมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่
มากนัก ในส่วนของบีโอไอ คงไม่สามารถให้
สิทธิพิเศษกับนักลงทุน เพื่อเป็นการจูงใจไป
มากกว่านี้ได้แล้ว เพราะสิทธิที่ให้ก็ถือว่ามาก
พอสมควร แต่คงต้องช่วยประชาสัมพันธ์
เรื่องค่าเช่าที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกรม
ธนารักษ์ ได้คิดค่าเช่าในราคาพิเศษ ซึ่งจะ
เป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนสนใจมาร่วมลงทุน
ยิ่งขึ้น” นางหิรัญญากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้บีโอไอคาดว่า
ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน) จะมีค่าขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ทำให้
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 จะมีมูลค่าคำขอ
ส่งเสริมการลงทุนรวม 2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น
45% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 450,000 ล้าน
บาท และเชื่อว่ายอดยื่นโครงการขอรับส่งเสริม
การลงทุนจะสูง เกินกว่าเป้าหมายที่บีโอไอตั้งไว้
450,000 ล้านบาทได้

**บิกตูแนะใช้เทคโนโลยี
รับมือค้าโลกยุคใหม่
ชาวสวนยางใต้ปลื้ม
ราคาพุ่งก.ละ59บ.**
นายกฯแนะคนไทยปรับตัวรับการ
ค้าโลกยุคใหม่ พัฒนาการผลิต-ใช้
เทคโนโลยีช่วย ‘สมคิด’ชี้โอกาส
ทองปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก
ปลูกอีสานก้าวสู่ยุครุ่งโรจน์ อดล.
เตรียมชง‘กนป.’รับชื่อปาล์มดิบ 1
แสนตัน ช่วงต้นฤดู ‘กยท.’ล่าวจ
สต็อกยางทั่วประเทศ 3 แสนตัน
(อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1
ค้าโลก

‘สมคิด’ชี้โอกาสปฏิรูปศก.ฐานราก
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่โรงแรม
เซ็นทาราไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จขอนแก่น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานเปิดยุทธศาสตร์
ประชารัฐกับการขับเคลื่อนอีสานทศวรรษใหม่
ปฏิรูปภาคการเกษตร สร้างเศรษฐกิจฐานราก
อีสาน จัดขึ้นโดยมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษ
หน้า มีนายถาวร ถาวรสติถิตย์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มีเครือ
ข่ายเกษตรกรภาคอีสาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
เข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายสมคิดกล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า
จะต้องใช้โอกาสที่หลายคนมองว่าเป็นวิกฤต
ให้เป็นโอกาสของประเทศ เพราะไม่มีช่วง
จังหวะไหนจะเหมาะสมไปกว่าโอกาสนี้ สำหรับการ
ปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ
ฐานรากกับแนวทางประชารัฐ ที่รัฐบาลมุ่ง
มันอย่างเต็มที่ในการผลักดันสู่ทุกภาคส่วน
ของประเทศ ทั้งพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก สำหรับ
ภาคอีสาน ถือเป็นพื้นที่สำคัญของประเทศ มี

พื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรจำนวนมาก และ
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ของประเทศก็มีคนอีสานเข้าไปทำงาน และร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ปลูกอีสานก้าวสู่ความรุ่งโรจน์

นายสมคิดกล่าวว่า ส่วนการค้าการขายที่
ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการค้ากับประเทศ
เพื่อนบ้าน และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นคือ
เป็นโอกาสทอง นับแต่นี้ไปที่จะแปรจุดอ่อน
ของอีสานให้เป็นจุดแข็ง หลังรัฐบาลเปิดเขต
เศรษฐกิจพิเศษอีสาน มีสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว อยู่ถึง 3 จังหวัด คือ มุกดาหาร นครพนม
และหนองคาย เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญจาก
โครงสร้างพื้นฐานที่ถูกเชื่อมโยงไว้แล้ว ความ
ชัดเจนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
อีสาน เช่น โครงการ 1 เอสเอ็มอี 1 ตำบล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีอะไรดีชัดตรงไหนรัฐบาล
ก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขในระบบประชารัฐ และ
จะร่วมพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

“การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(เออีซี) จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างลาว เวียดนาม กัมพูชา จะเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจอีสานอย่างครบวงจร พื้นที่
ภาคอีสาน ดินแดนที่กำลังก้าวสู่ความรุ่งโรจน์
และได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ประชารัฐโดยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
นายสมคิดกล่าว

‘บิกตู’แนะปรับตัวรับค้าแบบใหม่

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝากข้อเสนอ
แนะไปยังประชาชนว่า ประเทศไทยและคน
ไทยต้องปรับแนวคิดเพื่อรองรับการค้าขาย
รูปแบบใหม่ของโลก คือการใช้เทคโนโลยีเข้า
มาอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการค้าขาย
จัดระบบกระจายสินค้า และพัฒนารูปแบบ
สินค้าให้มีทั้งประโยชน์ใช้งานและความ
สวยงาม รวมทั้งตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ยกตัวอย่างการปลูกข้าว หากยัง
คงปลูกข้าวคุณภาพต่ำ ก็จะได้ราคาไม่ดี แต่
หากปลูกข้าวพันธุ์ดี ข้าวปลอดสารตกค้าง จะ
จำหน่ายได้ในราคาสูง หากพัฒนาหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ การทำการตลาด ใช้เทคโนโลยีมาบริ
หารจัดการ ก็ส่งออกไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อ
และต้องการสินค้าคุณภาพสูงได้

“บางท่านอาจคิดว่าช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
ทำอะไรคงยาก แต่หากมองอีกมุมหนึ่งจะ
พบว่าแม้เศรษฐกิจโลกตกต่ำ แต่ผู้ประกอบการ
จำนวนมากยังคงมีกำไรมหาศาล และ
มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการค้าเปลี่ยนรูป
แบบไป อาทิ จากที่เคยเดินเลือกซื้อของใน
ห้างร้าน เปลี่ยนเป็นการเลือกซื้อผ่านออนไลน์
ผู้บริโภคไม่ได้หายไปไหน แต่เปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้จ่าย อยู่ที่ใครจะสร้างช่องทางให้
ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้และสะดวกรวดเร็ว
นายกฯฝากย้ำว่า ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้า
และไม่ตกขบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก คน
ไทยต้องช่วยกันยกระดับจากการเป็นผู้บริโภค
ผู้ซื้อสินค้าเพียงสถานะเดียว ไปสู่การเป็นผู้
ผลิต ด้วยการสร้าง การคิด การประดิษฐ์
นวัตกรรมเพื่อแข่งขันกับนานาชาติได้” พล.ต.
สรรเสริญกล่าว

สศค.ดัน4ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ความ
คืบหน้าแผนยุทธศาสตร์การเกษตร 20 ปี ตาม
นโยบายของรัฐบาลนั้น อยู่ระหว่างจัดทำแผน
โดยนำร่างแผนพัฒนาการเกษตร ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มาปรับให้เป็น 20
ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรฯ มีมติเห็นชอบในหลัก
การของร่างแผนพัฒนาการเกษตรฯ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3.เพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และ 4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

“เรื่องการแบ่งโซนพื้นที่เพาะปลูกเกษตร
เราจะเข้าไปแนะนำเกษตรกรด้วยความสมัคร
ใจ โดยภาครัฐพยายามสร้างแรงจูงใจให้
เห็นว่าการหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย หรืออาชีพ
อื่น แทนการเพาะปลูกข้าวน่าจะดีกว่า เช่น
การปลูกพืชตระกูลถั่ว ทั้งถั่วเหลือง ถั่วเขียว
หรือเปลี่ยนอาชีพไปเลี้ยงสุกร การประมง
ต่างๆ โดยจะเริ่มเข้าหาเกษตรกรเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ก่อนที่จะมีการปลูกข้าวฤดูกาล
ใหม่ที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าบางที่

เกษตรกรรมมีความคุ้นชินกับการเพาะปลูกข้าวหรืออาชีพเดิม หากเปลี่ยนอาชีพต้องเพิ่มต้นทุน ดังนั้นต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ” นายสุรพงษ์กล่าว

หวังปุ๋ยราคาถูกลงถึงมือชาวนา

นายขวัญชัย มหาชื่นใจ รองประธานชมรมเกษตรกรภาคกลาง กล่าวว่า ที่รัฐบาลจะผลักดันลดราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลงลง ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร แต่หากจะลิกกลงไปที่อาชีพชาวนา อาจเป็นการแก้ไขปัญหามาตรงจุดเท่าใดนัก เพราะว่าเป็นปัญหาของชาวนาคือภาวะภัยแล้ง ขาดน้ำทำนาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อย่างปีที่ 3 แล้ว แนวทางที่รัฐบาลส่งเสริมให้หันไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทน ก็ช่วยเหลือได้ระดับหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ไม่มีความชำนาญและไม่มีทุน จึงต้องปล่อยให้ว่างเปล่าไปกับภัยแล้ง ตนแทบจะไม่ได้ทำนาแล้ว เพราะภัยแล้ง เข้าไปขอผ่อนผันชำระหนี้กับ ธ.ก.ส.แล้ว แต่ล่าสุดกลับมีหนังสือทวงถามจาก ธ.ก.ส.ให้ไปจ่ายดอกเบี้ย ตรงนี้จะอธิบายกันอย่างไร

นายชวล ใจรักษา ชาวนาบ้านบุกระถิ่น หมู่ 5 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ที่รัฐบาลจะผลักดันลดราคาปุ๋ยลงกระสอบละ 10-30 บาทนั้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวนาได้เป็นอย่างมาก รู้สึกดีใจกับนโยบายนี้ แต่ยังคงกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงปุ๋ยที่มีราคาถูกกว่าจะถึงมือชาวนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่ เรื่องยากำจัดศัตรูพืช รัฐบาลก็ควรพิจารณาด้วย

“ส่วนราคาข้าวเปลือก ปีนี้ตกต่ำมากเหลือ กิโลกรัมละ 6-7 บาทเท่านั้น ถ้ายังยืนอยู่ราคานี้คงทำให้เกษตรกรลำบากมากขึ้น แม้ว่าทาง ธ.ก.ส.จะผ่อนผันการชำระหนี้ ด้วยการให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยก่อน แต่เงินต้นยังคงอยู่ จึงช่วยได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาลมาช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย” นายชวลอกกล่าว

นักวิชาการหนุนยึดเกษียณแรงงาน

ด้านนายยุทธร แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงข้อเสนอขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ที่เสนอให้ไทยขยายอายุเกษียณของแรงงานในระบบว่า ปัจจุบันแรงงานในระบบของไทยยังทำงานได้ไม่ครบตามอายุเกษียณที่กำหนดไว้ 55 ปี เนื่องจากงานของ

ไทยส่วนใหญ่เป็นงานประกอบที่ต้องใช้กำลังแรงงาน ดังนั้น แรงงานจำนวนมากจึงเกิดความเหนื่อยล้า พบว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมาก แรงงานจะเกษียณเมื่ออายุ 50 ปีเท่านั้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องเร่งการผลิต

“หากให้แรงงานกลุ่มนี้ยังทำงานในระบบต่อไป จะมีกำลังแรงงานส่วนนี้สนับสนุนคน แต่ต้องมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เพื่อจูงใจให้แรงงานทำงานในระบบต่อไปได้ ส่วนการขยายอายุเกษียณอาจจะกระทบกับสถานประกอบการที่ไม่มีต้นทุนรองรับการจ้างแรงงานที่สูงอายุ เพราะแรงงานเหล่านี้จะมีระดับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากทำงานมานาน สถานประกอบการอาจต้องการนำเงินเดือนที่จ้างแรงงานสูงอายุไปจ้างแรงงานจบใหม่ได้อีกจำนวนมากแทน” นายยุทธรกล่าว และว่า จากการศึกษาพบว่าไทยสามารถขยายอายุเกษียณได้ และต้องขยายอายุเกษียณของกองทุนประกันสังคมออกไปด้วย มีข้อดีคือจะทำให้กองทุนมีความมั่นคง เช่น ขยายอายุเกษียณอีก 5 ปี จะทำให้กองทุนประกันสังคมมั่นคงไปได้อีก 10 ปี ส่วนแนวคิดการเพิ่มเงินสมทบกรณีชราภาพนั้น หากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) บริหารจัดการการลงทุนโดยมืออาชีพที่แท้จริงก็จะทำให้เกิดดอกผลได้มากกว่า เพราะเงินลงทุนมีสูงมาก และนำดอกผลตรงนั้นมาเพิ่มสิทธิประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตนเพิ่ม

กยท.ขงระบายนโยบาย3แสนต้น

นายสาย อินคำ คณะกรรมการ (บอร์ด) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท.กำลังเร่งตรวจสอบสต็อกยางในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งมีการเก็บรักษายางไว้ในโกดังทั่วประเทศกว่า 300,000 ตัน จนถึงขณะนี้เก็บรักษาไปกว่า 4 ปีแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลต้องเช่าโกดังเอกชนเพื่อจัดเก็บรักษาอย่างให้คงสภาพต้องแบกรับภาระเช่าโกดังทุกเดือน เดือนละ 26 ล้านบาท ปีละ 312 ล้านบาท และจากอากาศที่ร้อนจัดในขณะนี้ทำให้ยางพาราที่เก็บในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างอ่อนและเยิ้มเนื่องจากหลังคาโกดังใช้กระเบื้องใส ทำให้

แสงแดดส่องทุกวัน จะทำให้ยางเสื่อมคุณภาพได้ ส่วนโกดังที่เก็บรักษาภายในภาคใต้เป็นควักัดไปในการตรวจสอบ

นายสายกล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมานานกว่า 4 ปี ไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท เป็นเงินที่ต้องเสียเปล่าโดยไม่ได้คืนทุน ประกอบกับหากทิ้งไว้นานยางจะเสื่อมคุณภาพ ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์มหาศาล ดังนั้น หลัง กยท.ตรวจสอบสต็อกยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเสนอบอร์ด กยท.เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้เร่งระบายนโยบาย 2 มาตรา คือ 1.นำยางในสต็อกทั้งหมดมาใช้ภายในประเทศหรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 2.ระบายขายยางในช่วงที่ราคายางมีราคาขยับขึ้น เช่น หากราคาโลกเริ่มละ 57 บาท ยาง 300,000 ตัน จะทำให้รัฐบาลได้เงินคืนอย่างน้อย 17,100 ล้านบาท

สภาชาวสวนยางอีเอ็มไอบอร์ด'กยท.'

ส่วนกรณีนี้ กยท.ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางพาราช่วงฤดูการเปิดกรีดยางมีราคาตกลง ต่ำกว่า 45 บาท/กิโลกรัม (กก.) กยท.ก็รับซื้อตามโครงการรับซื้อยางเพื่อส่งเสริมการใช้ในภาครัฐ 1 แสนตัน รวมทั้ง

ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ชาวสวนยางทำอาชีพเสริม วงเงิน 15,000 ล้านบาทนั้น นายทศพล ชวีบุตร อุปนายก คนที่ 4 สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท.พยายามอีกเลย วันนี้ยังตอบใจพท์ชาวสวนยางไม่ได้เลยว่าเขาเงินมาจากไหน จะหลอกทำไม เพราะมาตรา 49 (5) เป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการชาวสวนยาง พวกคนและเครือข่ายชาวสวนยางเป็นผู้เสนอวาระนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎระเบียบยังไม่สามารถตอบใจพท์ตามมโนของ กยท.ได้ แล้วจะออกมาบอกว่าสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร

“ระวังให้ตีพวกเราจะลุกขึ้นมาขับไล่ทั้งบอร์ด และผู้ว่า กยท.หากยังถือเอาโล่ หลังลื่อนำเสนอข่าวว่าสภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจะร่วมชกฟอก มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงใน กยท.โทรมาสอบถามมีประเด็นอะไรบ้าง ผมบอกไปว่าหากทำถูกก็ไม่ต้องกลัว หลังจากยื่นเรื่องแล้วสภาเกษตรกรจะแถลงข่าวทันที จากนั้นจะไปยื่นศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดี

พิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ยังมีคนที่ใช้เงินมือเติบ แม้กระทั่งดอกเบียจากเงินเซส ปีละ 60,000 กว่าล้านบาทที่ฝากธนาคารเอาไว้ยังบอกไม่ได้ว่าเอาไปทำอะไรบ้าง และจะล่าตัวนาย “ป” คนที่อยู่เบื้องหลังการใช้เงิน 40 ล้านบาทซื้อครุภัณฑ์ และซื้อรถโฟล์กลิฟต์อย่างมีเงื่อนไข” นายทศพลกล่าว

ชาวสวนยางใต้เฮราคาขยับ

นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยาง กล่าวว่า ราคาขยับสูงขึ้น กก.ละกว่า 50 บาทหรือจะสูงมากกว่านี้ ก็ไม่แปลกใจ เพราะยางยังไม่สามารถเปิดกรีตได้ เนื่องจากยังไม่มีฝนตกลงมาสักเม็ด ช่วงเวลานี้ กยท.ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ราคาไม่ต่ำไปกว่านี้ อย่ามาอ้างว่ารอกลไกตลาด

นายประทีป สุขสนาม ประธานเครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จ.ตรัง กล่าวว่า ขณะนี้ราคาน้ำยางสด อยู่ที่ กก.ละ 59 บาท ราคานี้ชาวสวนยางอยู่ได้ แต่อย่าให้ต่ำกว่า กก.ละ 50 บาท ขอให้ กยท.มาช่วยดูแลด้วย แม้ช่วงนี้จะเป็นฤดูเปิดกรีต แต่ฝนทิ้งช่วงฝนไม่ตกมาเลย ทำให้ชาวสวนยางบางแห่งไม่สามารถเปิดกรีตได้ และเมื่อชาวสวนยางเปิดกรีตยางพร้อมๆ กัน ไม่นานก็ราคาขยับจะตกต่ำลงหรือไม่

นางวารีย์ สายช่วย ชาวสวนยาง กล่าวว่า ดีใจที่ยางมีราคาสูงขึ้น ตอนนี้สวนยางของตนกรีตได้แล้ว เพราะสวนของตนอยู่ใกล้คลองท่าดี มีน้ำตลอด หากว่ามีราคาสูงกว่านี้ก็จะดีใจมาก ตอนนี้ขายแต่ยางก้อนเท่านั้น มีไม่มากจึงมีราคาดี แต่หากมีมากราคาอาจจะตกก็ได้ ส่วนหนึ่งในสวนยางตนก็เลี้ยงไก่ ปลูกผักสวนครัวบ้าง พอเลี้ยงครอบครัวได้

อศส.ชงกนป.รับซื้อปาล์ม 1 แสนตัน

พล.ต.ต.โกธัญญ ทรวาทรง ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า (บอร์ดอศส.) กล่าวว่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม อศส. จะเชิญผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์ม มาหารือในการกำหนดสัดส่วนและเงื่อนไข ตามโครงการรับซื้อปาล์มเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ อศส.จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) พิจารณานุมัติรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1 แสนตันช่วงฤดูผลิตใหม่ ที่ผลปาล์มจะออกสู่ตลาดจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มดิบลดลง เบื้องต้นจะรับซื้อหากราคาปาล์มดิบต่ำกว่า 4.20 บาทต่อ กก. คาดใช้วงเงิน 263 ล้านบาท และจะเสนอ กนป. ปรับเงื่อนไขให้เพิ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วย จากเดิมให้เฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และมีพื้นที่ปลูกไม่เกิน 70 ไร่ รวมถึงจะเสนอแบ่งพื้นที่รับซื้อปาล์มจากเกษตรกรกับโรงสกัดแต่ละรายให้ชัดเจน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ทั่วถึง

“หลังหารือโรงสกัดแล้ว จะเสนอ กนป. ประชุมในเดือนพฤษภาคมนี้ ที่กำหนดกรอบรับซื้อ 1 แสนตัน เพราะเป็นปริมาณที่เหมาะสม ปีก่อนนี้ได้อนุมัติให้รับซื้อ 1 แสนตัน แต่มีเกษตรกรเข้าโครงการเพียง 2 พันตัน จากโรงสกัดเข้าโครงการ 17 ราย ทั้งๆ ที่มีถึง 41 ราย อีกทั้งปีก่อนเวลาเตรียมการกระชั้นชิดเกินไป ทำให้ปีนี้ต้องเตรียมแผนล่วงหน้า” พล.ต.ต.โกธัญญกล่าว

รบ.บินถกปมรถไฟ-ขายข้าว ตรึงจีเช็กสต็อกยาง3แสนตัน

นายกฯยกย่องเกษตรกร บุคคลสำคัญทำประโยชน์ต่อชาติ ยันเร่งปฏิรูปให้เข้มแข็ง-
มั่งคั่ง ชวนนาโอดปุ๋ย-ยาปราบศัตรูพืชแพง ก.เกษตร เล็งช่วยลดกระสอบละ 30 บาท
พณ.เร่งยกกว้างที่โออาร์ ชง'บีกตู'เคาะระบายข้าวผู้ซื้อต่างชาติโดยตรง รบ.บินคุยจีน
ถกปมรถไฟ-ขายข้าว (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ขายข้าว

บิกตูยกย่อง'เกษตรกร'

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 8 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนหนึ่งว่า เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2559 นี้ ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ภาคการเกษตรเป็นภาคการผลิตที่สำคัญเป็นฐานรากในการผลิตอาหารให้ประชากรทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อื่นๆ เกษตรกรจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นอย่างมาก ทำให้เศรษฐกิจไทยดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างจริงจัง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาระยะสั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยมีหลักการทำงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็ง และได้สนับสนุนเงินทุนหรือปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุน การช่วยเหลือและการแก้ปัญหาหนี้แช่แข็ง การบริหารจัดการน้ำ การเจาะน้ำบาดาล และเร่งรัดมาตรการใช้ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศ รวมทั้งการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ยึดเป็นศูนย์กลางบูรณาการ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนของการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในระยะยาวนั้น รัฐบาลได้ปฏิรูปเพื่อวางรากฐานเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางโดยมีบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ในระดับพื้นที่ มีการปรับโครงสร้างสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคในครัวเรือนในชุมชน รวมถึงความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การผลักดันในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มของโอกาสของการแข่งขันด้วยการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่ม เพื่อการผลิตสู่ตลาดและสนับสนุนการจัดการแบบประชารัฐ คือ รัฐ เอกชนและประชาชน โดยภาครัฐสนับสนุนองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

"ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนเรื่องการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพขายได้ในราคาสูง รวมทั้งมีการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาต่อยอดเรื่องการแปรรูปผลผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่ม" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ขอให้เกษตรกรอดทน-เข้มแข็ง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ รองรับ อาทิ การให้ความรู้ ลดภาระการเช่าที่ดิน การจ้างงาน การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำตามแผนความต้องการของชุมชน การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มี

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมีการจัดสรรน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศและเพื่อการเกษตรเท่าที่จำเป็น มีการเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง และเร่งดำเนินการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากที่สุด โดยเร่งส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายประชารัฐ เพื่อรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ได้มีแหล่งเก็บน้ำเพียงพอสำหรับใช้ในภาวะฝนทิ้งช่วง

"รัฐบาลเชื่อมั่นว่าประเทศไทยยังมีพื้นฐานด้านการเกษตรที่แข็งแกร่ง ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันตามนโยบายประชารัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนภาคการเกษตรมีความเจริญก้าวหน้า และยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จึงขอให้เกษตรกรมีความอดทน เข้มแข็งในการประกอบอาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป" นายกฯกล่าว

รบ.บินจีนหารือรถไฟ-ขายข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้ จะประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน โดยกระทรวงคมนาคม จะเจรจาความคืบหน้าเรื่องการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย หลังจากของไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนมาเป็นลงทุนเองทั้งหมด โดยว่าจางจินเป็นผู้ก่อสร้าง ส่วนกระทรวงพาณิชย์จะหารือกับ

บริษัท คอฟโก้ รัฐบาลจีน เรื่องการทำสัญญาซื้อขายไทยอีก 1 ล้านตัน ภายใต้บันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) ที่จีนได้ลงนามจะซื้อข้าวไทย 2 ล้านตัน แต่ได้ทำสัญญาไปแล้ว 1 ล้านตัน ยังเหลืออีก 1 ล้านตัน รวมถึงจะเจรจาให้จีนซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆ จากไทยเพิ่มเติมด้วย เช่น มันสำปะหลัง ที่จีนมีความต้องการมาก

ขงนายกระบายข่าวโดยตรง

น.ส.สุติมา บุญประภักดิ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขาย (ทีโออาร์) เพื่อระบายข้าวสต็อกรัฐให้กับผู้ส่งออกและผู้ซื้อต่างชาติ เช่น นายหน้าขายข้าว (โบรกเกอร์) จากต่างประเทศ โดยนำคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากต่างประเทศและใบส่งของมาเป็นหลักฐาน เพื่อติดต่อซื้อกับกระทรวงพาณิชย์โดยตรง เป็นการเพิ่มเติมจากการเปิดประมูลทั่วไปที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในเดือนพฤษภาคมนี้

“ผู้ส่งออกไทยและโบรกเกอร์จากต่างประเทศ เช่น ตะวันออกกลาง และแอฟริกาติดต่อซื้อโดยตรงมาตลอด เราก็อยากขายมาก แต่ต้องทำทีโออาร์ให้รัดกุม โปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยอาจกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่จะขายในแต่ละครั้ง วิธีการนี้น่าจะทำให้ไทยขายข้าวออกจากสต็อกได้มาก” น.ส.สุติมา กล่าว

อคส.ถอนทำข้าวถุงช่วยยาย

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า (บอร์ดอคส.) กล่าวว่า อคส.จะเสนอถอนเรื่องเป็นผู้จัดทำข้าวถุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนายางพาราที่ได้รับผลกระทบจากราคาตกต่ำต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์นี้ เนื่องจากขณะนี้ราคาขายพาราเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ปลายปี 2558 ครม.ได้เห็นชอบจัดทำ 3 หมื่นและแจกให้ครอบครัวละ 25 กิโลกรัม ซึ่งเดิมกำหนดจะแจกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา

สวนยางจีเข็สติดอีก3แสนตัน

นายศักร์สฤษฎ์ ศรีประศาสน์ แกนนำเกษตรกรรายย่อยจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัญหาราคาที่สูงขึ้นในช่วงเปิดกรีดยางของ

ชาวสวนยางพาราภาคใต้ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคมในปีนั้น หากเปรียบเทียบในช่วงเดียวกันในปี 2558 ราคาจะแตกต่างกันมาก โดยปี 2558 ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) กว่า 30 บาท ขณะที่ปี 2559 อยู่ที่ กก.กว่า 50 บาท ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเนื่องจากการแก้ปัญหาของรัฐบาลได้ผล โดยเฉพาะกระทรวงต่างๆ เร่งนำยางพาราในประเทศมาใช้ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งโรงงานรับซื้อน้ำยางเกือบ 1 ล้านตัน

“ที่เกษตรกรนัดประชุมกันในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ที่ประชุมมีความวิตกในเรื่องที่กำลังพูดเรื่องของการใช้งบประมาณของการยางแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมามียางในสต็อกกว่า 300,000 ตัน ในขณะที่ยางขาดตลาดทำไม่จึงไม่นำออกมาขาย เรื่องนี้เกษตรกรอาจจะตั้งข้อสังเกตว่า ไม่มีแล้วหรือไม่ หรือมีการลักเอาไปขาย จึงอยากให้มีการตรวจสอบด้วย” นายศักร์สฤษฎ์กล่าว

กยท.พร้อมช่วยเหลือชาวนา

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากกรณีที่มีเกษตรกรชาวนาสวนยางแห่งประเทศไทย มีความกังวลว่า ราคาขายพาราที่สูงอยู่ในปัจจุบันจะมีราคาตกลงเมื่อถึงฤดูกาลเปิดกรีดยางนั้น ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกษตรกรจะมีความกังวล ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าราคินของราคายางต้อง

ปล่อยให้ไปตามกลไกของตลาด รวมทั้งภาวะของตลาดโลก อย่างไรก็ตาม หากราคาในช่วงที่มีการเปิดกรีดยางจริง มาตรการของภาครัฐที่ได้ออกในช่วงที่ผ่านมา ก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที โดยเฉพาะหากราคาขายแผ่นดิบรวมคว้น ต่ำกว่า 45 บาท/กิโลกรัม (กก.) กยท.ก็สามารถดำเนินการรับซื้อตามโครงการรับซื้อยางเพื่อส่งเสริมการใช้ในภาครัฐ จำนวน 1 แสนตันต่อได้ทันที รวมทั้งยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ การปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อส่งเสริมเกษตรกรชาวนาสวนยางทำอาชีพเสริม วงเงิน 15,000 ล้านบาท ฯลฯ

“หากราคายางพารามีปัญหา ทางกระทรวงเกษตรฯ ก็มีคณะทำงานที่ติดตามและแก้ไขปัญหายางพารา โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามดูสถานการณ์ราคาขายต่อไป ถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่า จะมีการพิจารณาออกมาตราการเพิ่มเติมหรือไม่” นายเชาว์กล่าว

ชาวนาอนุรักษ์ช่วยเหลือค่าปุ๋ย

นางวิไลลักษณ์ ชันผักแว่น อายุ 59 ปี ชาวนาบ้านไม้เสียว หมู่ 9 ต.ดอน อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว สมาชิกในครอบครัวจึงเริ่มเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และข้าวเปลือก เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำนาปี จำนวน 22 ไร่ แต่รู้สึกกังวลใจอยู่บ้างเรื่องค่าใช้จ่ายซื้อปุ๋ย ยาศัตรูพืช และค่าแรง เพราะมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่มีราคาแพงกระสอบละกว่า 800 บาท ส่วนปุ๋ยเคมีทั่วไปราคากระสอบละ 600-700 บาท ซึ่งต้องใช้ใส่หน้าข้าวไร่ละ 1 กระสอบเป็นอย่างน้อย ขณะที่ผลผลิตยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย บางปีก็ถูกน้ำท่วม บางปีก็เจอปัญหาภัยแล้ง แกรมราคาข้าวเปลือกมะลิยังตกมาอยู่ที่โลกรัมละ 6-7 บาทเท่านั้น

นางวิไลลักษณ์กล่าวว่า ปีที่แล้ว เจอภัยแล้งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก จากปกติผลผลิตทั้งหมดที่เคยนำไปขายได้ประมาณปีละ 80,000 บาท เสียหายไป 50 เปอร์เซ็นต์ เหลือขายได้เพียง 40,000 บาท เท่านั้น เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่ลงทุนกว่า 30,000 บาท จึงแทบจะไม่มีเงินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเลย ดังนั้นจึงอยากขอให้รัฐบาลช่วยเหลือลดความเดือดร้อนของชาวนาบ้าง อย่างน้อยก็ช่วยเหลือค่าปุ๋ย ให้เกษตรกรได้ซื้อในราคาถูกกว่านี้ หรือจะช่วยเหลือเยี่ยวยาค่าเสียหายจากภัยธรรมชาติให้มากกว่านี้ เพราะทุกชาวนาลำบากกันมากจริงๆ

ก.เกษตรลดกระสอบละ30

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรชาวนาในช่วงฤดูนาปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีมาตรการผลักดันจนสามารถประกาศลดราคาปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าวลงกระสอบละ 10-30 บาท ส่วนความต้องการของเมล็ดพันธุ์ข้าว คาดว่าจะมีปริมาณทั้งสิ้น 826,732 ตัน โดยกรมการข้าวสามารถผลิตได้ 56,970 ตัน สหกรณ์การเกษตรผลิตได้ 31,190 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตได้ 49,448 ตัน และผู้ประกอบการผลิตได้ 105,768 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 583,356 ตัน กรมการข้าวได้ส่งเสริมให้ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทาง

กระทรวงได้ทำแผนยุทธศาสตร์เกษตรระยะ
เวลา 20 ปี และเสนอถึง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งยุทธศาสตร์แบ่งการทำงานออกเป็น 4
ช่วง ช่วงละ 5 ปี มีเป้าหมายให้เกษตรกรมี
คุณภาพ มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรให้เหมาะ
สม ส่วนรายละเอียดของแผนได้สั่งการให้
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ศึกษา
แผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้ถึงเป้าหมาย
ตามระยะเวลาที่กำหนด

สศก.ปรับปรุงตลาดเกษตรกร

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขานุการสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้สั่งให้ สศก.ประเมิน
ความสำเร็จของตลาดเกษตรกร (ฟาร์มเมอร์
มาร์เก็ต) ที่มีเป้าหมายในการช่วยจัดหาตลาด
ให้กับเกษตรกรที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ด้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐให้สามารถนำผลผลิต
มาซื้อขายกับผู้บริโภคได้โดยตรงไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้
ด้วยตนเอง ซึ่งเปิดมตั้งแต่ปี 2557 โดยปัจจุบัน
มีทั้งสิ้น 76 ตลาดใน 76 จังหวัด แต่จากการ
สำรวจ พบว่า มี 25 ตลาด หรือคิดเป็น 19%
ที่มีคุณภาพดี ถือเป็นตลาดเกษตรกรเกรดเอ

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ส่วนอีก 51 ตลาด
ยังต้องปรับปรุง ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ สศก.
จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ สอบถามและสำรวจว่า
ตลาดจำนวนดังกล่าวจะต้องปรับปรุงอย่างไร
เพื่อประเมินปัญหาของตลาดที่ไม่มีคุณภาพว่า
เกิดจากอะไร หากต้องปรับปรุงจะอย่างไร
ต้องเสนอแผนงานเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

‘ญี่ปุ่น-จีน-ไต้หวัน’ ยื่นขอลงทุน

นางหิรัญญา สุจินัย เลขานุการสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าว
ว่า ตามที่รัฐบาลให้บีโอไอเร่งหาอุตสาหกรรมที่
จะสามารถผลักดันให้เกิดการลงทุนได้จริงในปี
2558-2559 โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่รัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนใน
ประเภท 13 กลุ่ม 62 ประเภทกิจการ และสิ้นสุด
การให้ส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2559 ได้แก่
มาตรการเร่งรัดการลงทุน ซึ่งเปิดให้ภาคเอกชน
ที่สนใจต้องยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายใน
เดือนมิถุนายน 2559 เช่นเดียวกับการยื่นขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนใน 6 กิจการเป้าหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะต้องยื่นภายในเดือน

มิถุนายน 2559 ด้านนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในรูปแบบคลัสเตอร์ จะต้องยื่นขอรับส่งเสริม
การลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน เพราะ
ความต้องการการค้าชายแดนยังมีต่อเนื่อง จาก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเบา

ไม่เพิ่มสิทธิพิเศษเพื่อจูงใจ

“ยอมรับว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
เศรษฐกิจโลกอาจยังไม่ค่อยดี มีส่วนทำให้
นักลงทุนยังมั่งคั่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่
มากนัก ในส่วนของบีโอไอ คงไม่สามารถให้สิทธิ
พิเศษกับนักลงทุน เพื่อเป็นการจูงใจไม่มากกว่า
นี้ได้แล้ว เพราะสิทธิที่ให้ก็ถือว่ามากพอสมควร
แต่คงต้องช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องค่าเช่าที่
ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้
คิดค่าเช่าในราคาพิเศษ ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้น
ให้นักลงทุนสนใจร่วมลงทุนมากยิ่งขึ้น” นาง
หิรัญญากล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้บีโอไอคาดว่า
ไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน) จะมีค่าขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ทำให้
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 จะมีมูลค่าค่าขอรับ
ส่งเสริมการลงทุนรวม 2 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น
45% ของเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ 450,000 ล้าน
บาท และเชื่อว่ายอดยื่นโครงการขอรับส่งเสริม
การลงทุนจะสูง เกินกว่าเป้าหมายที่บีโอไอตั้งไว้
450,000 ล้านบาทได้



สุติมา
บุญประกิต

ปิ้ง'อัดหยุดยวซ่าเต็มศก. โรงตั้งกทม.จัดโปรลดดบ.

ปลัดพาณิชย์เปิดแผนงานทั้งการผลิตและการตลาดของข้าว ชี้แนวโน้มผลผลิตข้าวเปลือกนปี ปีการผลิต 2559/60 กำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าว 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก อัดฉีดหมื่นล้านเข้าโครงการข้าว

(อ่านต่อหน้า 12)

เกษตรฯ พัฒนาพันธุ์ข้าว แต่ละชนิดให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการบริโภค อุตสาหกรรม และข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมแปรูปข้าวให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิต

เร่งสำรวจความต้องการข้าว

"ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว สำรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบว่ามีความต้องการเท่าไรและต้องการพันธุ์ข้าวชนิดใดบ้าง กรมการค้าภายในจะเชิญภาคอุตสาหกรรมมาหารือถึงความต้องการ เพื่อนำข้อมูลไปหารือกับกระทรวงเกษตรฯ จัดทำแผนส่งเสริมพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการอย่างแท้จริงและแผนซื้อข้าวล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารข้าวครบวงจร" น.ส.สุติมากล่าว

น.ส.สุติมากล่าวต่อว่า ทั้งนี้แผนงานการเก็บเกี่ยวข้าวระยะสั้น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย บริหารจัดการช่วงการเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร อาทิ จัดการรถเกี่ยว การสำรวจความต้องการของเกษตรกร การสำรวจลานตาก และเครื่องอบลดความชื้น การจัดหาสถานที่เก็บข้าวและขนส่ง ระยะกลาง กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานโรงสีข้าว โดยปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานสากล

ส่งเสริมกินข้าวในต่างประเทศ

สำหรับแผนงานด้านการตลาดในประเทศ ระยะสั้น กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการมาตรการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกลไกตลาด อาทิ จัดตลาดนัดข้าวเปลือก การชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต็อกข้าวและสินเชื่อรวบรวมข้าวและชะลอการขายข้าวเปลือก กระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงการจำหน่ายข้าว

คุณภาพเฉพาะ เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด สร้างความเป็นธรรมในการค้าข้าว ส่งเสริมให้มีการซื้อขายอย่างเป็นธรรม/กำกับดูแลการใช้เครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น การปิดป้ายแสดงราคา ส่วนระยะกลาง กระทรวงพาณิชย์ จัดทำมาตรฐานข้าวชนิดต่างๆ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายข้าวตามมาตรฐานอย่างจริงจัง และส่งเสริมการบริโภคข้าวในประเทศ ด้านแผนงานข้าวด้านการตลาดต่างประเทศ ระยะสั้น กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมโยงและขยายตลาดในต่างประเทศ สร้างการรับรู้ประโยชน์ข้าวไทย และส่งเสริมการบริโภคข้าวในต่างประเทศ ระยะกลาง กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ระยะยาว กระทรวงพาณิชย์ สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้าวที่ตอบสนองตลาดบน

อัดหมื่นล้านหนุนโครงการข้าว

น.ส.สุติมากล่าวอีกว่า รัฐบาลได้เห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการด้านการผลิตและด้านการตลาดข้าว ในฤดูการผลิตปี 2559/60 จำนวน 10,080 ล้านบาท ดังนี้ 1.โครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการผลิต 4 โครงการ งบประมาณรวม 3,319.47 ล้านบาท ได้แก่ มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี โดยกรมการค้าข้าว มาตรการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ โดย ธ.ก.ส. มาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ในฤดูนาปรัง 2560 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย โครงการไกลสต็อกซึ่งและปลูกพืชปลูกในนาข้าว โดยกรมพัฒนาที่ดิน

2.โครงการด้านการตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 6,764.47 ล้านบาท ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. โดยให้สินเชื่อเกษตรกรเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายเพื่อการแปรรูป โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดำเนินการโดย ธ.ก.ส. และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน

ชาวนาไม่มีจะกิน-ทิ้งถิ่นฐาน

นายเสมีน พงส์ไค ประธานเครือข่ายชาวนาภาคกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ เกษตรกรทั้งหมดเดือดร้อนกันอย่าง

ต่อจากหน้า 1 โรงตั้ง

เป้า59/60-ปลูกข้าว27.17ล.ตัน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม น.ส.สุติมา บุญประกิต ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนงานการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรที่ผ่านความเห็นชอบแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า แนวโน้มผลผลิตข้าวเปลือกนปี ปีการผลิต 2559/60 ที่ประเมินร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร กำหนดพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 27.17 ล้านตันข้าวเปลือก มากกว่าความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ 5-10% จาก 25.01 ล้านตันข้าวเปลือก ปริมาณที่มากกว่าความต้องการตลาดเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

น.ส.สุติมากล่าวว่า นบข.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันจัดทำและขับเคลื่อนแผนงานด้านการผลิตและการตลาดข้าวในช่วงระยะสั้น (6 เดือน) ระยะกลาง (12 เดือน) และระยะยาว (18 เดือน) ช่วยให้ชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้นประเทศไทยเป็นผู้นำราคาข้าวในตลาดโลก แผนงานประกอบด้วย ลดต้นทุนการผลิตระยะสั้น โดยกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงบลดราคาปัจจัยการผลิต ค่าปุ๋ย และยาฆ่าแมลง รวมทั้งกำกับดูแลค่ารถเกี่ยวขนาด กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลราคาค่าเช่าที่นาให้เหมาะสม ขณะที่ระยะกลาง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ และระยะยาว กระทรวง

หนัก เนื่องจากขาดปัจจัยหลักคือเรื่องของน้ำที่ใช้ประกอบอาชีพการเกษตร ขณะนี้ชาวบ้านไม่ทำงานโรงงานหนีไปรับจ้างเริ่มตั้งถิ่นฐานที่อยู่ข้างแล้วเพราะไม่มีอะไรจะกิน ตลาดคนเดินน้อยชาวบ้านไม่มีเงิน หมุนเวียนอย่างรัฐสนับสนุนสิ่งต่างๆ มาให้ชาวบ้านแต่ไม่มีที่ขายและขายก็ไม่ได้ เป็นกอบเป็นกำแบบชาวบ้านที่มีรอบการเก็บเกี่ยวหมุนเวียน ขณะนี้เกษตรกรแบ่งออกเป็นหลายอย่าง เปลี่ยนไปปลูกผักก็แบ่งปลูกตามกัน บางคนหนีไปโรงงานหนีไปรับจ้าง บางรายก็หนียืมเงินเพื่อประกอบอาชีพพอคนแพ่งเท่าไรก็จำเป็นต้องกู้เพื่อใช้จ่าย บางคนประกาศขายที่ดินที่ทำงานเพื่อให้ได้เงินมาใช้บ้าง บางคนเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าคือขายหน้าดินเพื่อนำเงินมาหาหมุนเวียน

"ขณะนี้มีนายทุนมากว้านซื้อที่ดินเพื่อขุดดินขายแล้วบางส่วน เกษตรกรก็ต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาจนเจอครอบครัว ล่าสุดใกล้เปิดเทอมชาวบ้านต้องนำเครื่องจักรการเกษตรเตรียมเหมือนเครื่องมือทำกินในราคาหลายหมื่นบาทนำไปขายแลกเงินในราคาหลักพันเพื่อใช้กับครอบครัวนำไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม โดยเตรียมกู้ใหม่เพื่อซื้อในช่วงที่สามารถประกอบอาชีพ เกษตรกรนั่งดูดิน นั่งรอความตายที่กำลังคืบคลานเข้ามาแบบกึ่งเดินกึ่งวิ่ง เพราะขนาดที่น้ำผ่านหน้าแต่ไม่มีปัญญาลูกเพราะถูกค้าของทหารไม่ให้สูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างนี้ก็ตายกับตายแล้วก็ตายอย่างเดียวเท่านั้น" นายเสริมยกกล่าว

ไม่ถึงขั้นขายเครื่องมือหากิน

นายประสิทธิ์ บุญเคย นายกสมคณชาวนาไทย กล่าวถึงสถานการณ์การปลูกข้าวในปีนี้เป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดและปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช ส่งผลกระทบอย่างมากในการปลูกข้าว ทำให้ชาวนาขาดรายได้บางส่วนส่วนใหญ่ได้ปรับตัวเพื่อเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดสมาคมร่วมมือกับขบวนการแนวทางแก้ไขเพิ่มช่องทางการเพาะปลูกให้เพาะปลูกผลไม้และพืชต่างๆ ควบคู่ไปกับการปลูกข้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ยังคงติดปัญหาเรื่องน้ำ เพราะปีนี้แล้งจัด นายประสิทธิ์ยกกล่าวต่อว่า ขณะนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อชาวนาไม่น้อยแต่ไม่ถึงขั้นต้องขายเครื่องมือในการทำนาเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนให้แก่บุตรหลาน เนื่องจากทางชาวบ้านบางส่วนได้หารายได้จากการทำงานโรงงานในช่วงหน้าร้อนเพื่อเตรียมเงินและเลี้ยงชีพ แสดงให้เห็นว่าชาวนาได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน

แยงราคาดี-แต่ติดโรคเชื้อรา

นายพรม บุญมาช่วย ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายภาคส่วนเดือดร้อนกันทั้งหมด ทั้งเรื่องน้ำประปา

และนำมาใช้ในการเกษตร ชาวบ้าน ต.สนามคลี ต.สิงห์ สระแก้ว อ.เมือง และชาวบ้าน ต.ไร่จรด อ.ดอนเจดีย์ มีพื้นที่เสียหายเรื่องของไม้ผล อย่างเช่น สานมะม่วงยืนต้นตายแล้วหลายพันไร่ ชาวบ้านต้องซื้อน้ำคันรถละกว่า 2 พันบาท เพื่อนำมาเลี้ยงไม้ผลในสวน บอกได้คำเดียวว่าเดือดร้อนอย่างหนัก เกษตรกรมีแต่ตายอย่างเดียวอย่างเดียวแต่ไม้ผลเลยพืชผักก็ยืนต้นตายเพราะขาดน้ำและดินแตกเหว

นายประเทพ สุขสนาม ประธานเครือข่ายชาวนาสวนยางพาราจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูการกรีดยางพารา ราคาขายพาราแผ่นดินตกอยู่ในราคา กก.ละ 60 บาท เกษตรกรสามารถอยู่ได้ แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ชาวนาสวนยางพารากำลังประสบปัญหาหนี้ยาคิดเชื่อว่าไม่สามารถกรีดยางได้ ยังไม่ทราบสาเหตุหรือจะมาจากสภาพอากาศร้อนทั้งช่วงมานาน พอฝนตกลงมาทำให้หน้ายาคิดเชื่อว่าที่ขายยางกว้างไม่ทั่ว เช่น พื้นที่เกษตร ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด พื้นที่ปลูกยางกว่า 100 ไร่ ประสบปัญหาเชื้อมากกว่า 50 ไร่ ต้องปรึกษาสำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลงมาศึกษาหาสาเหตุไม่เช่นนั้นเกษตรกรยางจะเดือดร้อนไปทั่วจังหวัด ทำให้ต้องหยุดกรีดยางไปก่อน โรคเชื้อรากำลังลุกลามลงสวนยางทุกแปลง

คาน้ำยาราคาปีนี้ลด70%

นายวีระศักดิ์ ลินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สภาเกษตรกรชาวนาสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่าการปลูกยางพาราในปีนี้เป็นอันข้างเบาบางพอสมควร คาดว่าผลผลิตยางพาราในปีนี้จะลดลงถึง 50-70% เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่กระทบต่อการปลูกยางพาราในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และมีปัจจัยจากราคายางพาราคงต่ำ ผลกระทบต่อมาตรการทางคืนเงินปันนโยบายการที่โอนหนึ่งที่ไม่ชัดเจนของรัฐ ภาวะโลกร้อนและเอลนีโญที่ทำให้ฝนตกช้าไป 3 เดือน ปัญหาการตุนยางพาราเพื่อมาปั่นราคาในภายหลัง รวมถึงการทำสัญญาซื้อขายยางกับเครือซิโนเคมี (SINOCEM) ของจีน

"เมื่อผลผลิตลดลง เม็ดเงินจากการขายน้ำยางพาราจึงไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ชาวบ้านติดหล่มด้านเศรษฐกิจ การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรสวนยางหันมาแปรรูปมากกว่าส่งเสริมให้มีการผลิตอย่างเดียว เป็นสิ่งที่มาถูกทางแล้ว" นายวีระศักดิ์กล่าว

นายจุมพฏ สุขเกื้อ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ภัยแล้งที่เกิดขึ้นกระทบต่อการกรีดยางให้ล่าช้าไปประมาณ 15 วัน ถึง 1 เดือน คาดว่าผลผลิตน้ำยางพารารวมของปีนี้อยู่ที่ 4.2-4.5 ล้านตัน สำหรับมาตรการ

ดูแลเกษตรกร กยท.ได้จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอย่างพาราในระยะยาว ครั้งที่ 4 จัดประชุมไปแล้วเบื้องต้นจะกำหนดกรอบการทำงานต่างๆ และทบทวนข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ภายในประเทศ ลดความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ อาทิ การใช้ยางเป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมภายในรับเบอร์ซีดี การส่งเสริมการใช้ยางของภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ รวมถึงการจัดทำโซนนิ่งยางพารา

'ภูมิ'ขออย่าชี้หน้าคดีจำนำข้าว

นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์นักรณิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งรัดไปยังกระทรวงพาณิชย์ให้หนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้องคดีชี้ค่าเสียหายโครงการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แก่รัฐจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ว่า พล.อ.ประยุทธ์คงทำไปตามอำนาจและหน้าที่ที่จะทำได้ไม่เป็นไร แต่ในส่วนของตนทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ดีที่สุด เมื่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์มองว่ามีความเสียหายก็มีสิทธิที่จะฟ้องทางกฎหมาย แต่หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมส่วนค่าสิ่งที่ออกมาจะชดเชยกับค่าสิ่งศาลที่ห้ามชี้หน้าโครงการจำนำข้าวหรือไม่นั้น ไม่ขอแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าว แต่พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์และขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณามากกว่าจะมีใครออกมาชี้หน้า วันนี้อยู่แล้วว่ามีอำนาจมากมายแต่ในท่าอะไรนี้หนอยก็ไม่มีโอกาสถูกเล่นได้จริง จึงขอผู้ตามกระบวนการทางกฎหมาย

เมื่อถามว่า หนักใจกับจำนวนตัวเลขที่ออกมาหรือไม่ นายภูมิกล่าวว่า อย่าว่าเป็นหลักหมื่นล้านบาท หลักร้อยก็ยังมีทางให้ได้ ใครจะมีมติไหนมาให้ ไม่มีปัญหา เขาอยากได้คำพิพากษา อยากทำอะไร อยากยึดอะไรก็ได้แล้วแต่ แต่คิดว่าหลายอย่างก็เป็นเรื่องหวังผลทางการเมือง ก็พิจารณารับฟัง แต่สุดท้ายศาลจะเป็นผู้วินิจฉัย

โรงตั้งกม.ออกโปรโมชัน

น.ส.วราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายฯ กรุงเทพมหานคร (สอภ.) รัชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับการใช้บริการในช่วงเปิดเทอม ว่า สภานโยบายหรือโรงเรียนรับจำนำ กทม. ได้ให้ประชาชนนำทรัพย์สินที่มีค่ามาจำนำโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราค่าไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบันเปิดให้บริการ 21 สาขา 20 เขตปกครอง อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในการศึกษา 2559 ได้จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ขณะนี้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในการรับจำนำ

**แล้งทำ‘นาปรัง’เจ๊ง
‘เมล็ดลีบ’ราคาตก
หมดทุนรื้อรอบ.ช่วย
กรมชลประทานแนะชวานา
ก่อนปลูกข้าวนาปีฤดูกาลใหม่
รอฟังกรมอุตุฯพยากรณ์เรื่อง
ฝน ชวานาวอน รบ.ช่วยเหลือ
ปลูกข้าวรอบใหม่ หลังปลูก
นาปรังจนเจ๊ง ช่วยมาตรการ
เงินกู้ (อ่านต่อหน้า 12)**

ต่อจากหน้า 1

นาปรัง

เลขาฯสศก.แจงสภาพชวานา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม กรมชวานานาภาคกลางได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งและราคาลีนค้าเกษตรตกต่ำจนต้องตั้งนาเพื่อไปเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ปัญหาการขาดดินหรือปัญหาต่างๆ ของชวานาที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพเรื่องี่มาตลอด ชวานา รายย่อยที่มีฐานะยากจนเมื่อมีวิกฤตหรือรายได้ไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งจะนำที่ดินไปจำนองแต่คิดว่ายังไม่ถึงกับขายที่ดิน เพราะปกติเกษตรกรรายย่อย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือที่มีฐานะยากจน เมื่ออยู่ในช่วงนอกฤดูกาลเพาะปลูกข้าวหรือพืชหลัก มักไปหางานทำในเขตเมือง ตัวจังหวัดหรือหัวเมืองใหญ่ของภาคนั้นๆ รวมถึงในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็กลับไปเก็บเกี่ยวแล้วจึงนำผลผลิตมาใช้และจำหน่าย

“มองว่าชวานาที่ได้รับความลำบากช่วงนี้อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด ในช่วงไม่ได้ทำนาก็จะหางานอื่นทำเช่นกัน ส่วนนี้กระทรวงแรงงานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแล แผนหรือมาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุดดำเนินการมาเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะ เป็นโครงการที่ลงไปหมู่บ้านตั้งแต่มกราคม 2558 คาดว่าจะบรรเทาความเดือดร้อนลงได้

ได้ รวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหรือพืชตระกูลถั่ว ตามที่กรมอุตินิยมวิทยาบอกว่า ฝนจะมาในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญเข้าสู่ช่วงปกติหรือเบาบางลง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรทำการเกษตรได้ โอกาสในการผลิตก็ทำได้เต็มพื้นที่ น่าจะทำให้เกษตรกรยิ้มได้” น.ส.จริยากล่าว

แผนช่วยเหลืออี้อ-แนะดูแลพื

น.ส.จริยากล่าวต่อว่า แผนการช่วยเหลืออื่น อาทิ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการผลิตและแข่งขัน โดยทำงานร่วมกับภาคเอกชน อาทิ การทำแปลงใหญ่ประชารัฐ การให้ออกความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละ 1 จุด รวม 882 ศูนย์ รวมถึงอาสาสมัครเกษตรกรอีกประมาณแสนราย เป็นเครือข่ายให้ความรู้เกษตรกร นอกจากนี้ได้ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกรปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ สามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านระบบแอนดรอยด์ในโทรศัพท์ได้ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาแอปพลิเคชันประมาณ 29 แอปพลิเคชัน อาทิ การพยากรณ์อากาศและปริมาณน้ำในเขื่อน แหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร และการจำกัดโรคระบาด เกษตรกรที่ปรับตัวได้เร็วก็มักจะนำประโยชน์จากแอปพลิเคชันไปใช้ได้

น.ส.จริยากล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.รายได้เกษตรกร เพื่อดูแลบรรเทาความเสี่ยงการผลิตและรายได้เกษตรกรทุกระดับ ให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าต้นทุนการผลิต ดำรงชีพอยู่ได้ มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ขั้นตอนขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ คาดว่าน่าจะเห็นได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560

แนะรอกกรมอุตุฯประกาศฤดูฝน

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันกรมได้รักษาระดับการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยาพร้อมกันประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คาดว่าจะเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และทำสวนผลไม้ จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนพื้นที่ที่อยู่ตามภาคต่างๆ มีการส่งน้ำตามปริมาณที่มีการจัดสรรให้ในส่วนการ

จัดสรรน้ำเพื่อการเพาะปลูกนั้น ได้ประกาศแนะนำชวานาที่จะทำนาปีฤดูกาลผลิต 2559/60 ว่า ในพื้นที่ลุ่ม แนะนำให้ดำเนินการปลูกข้าวได้เมื่อกรมอุตินิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนพื้นที่ดอนแนะนำว่าสามารถปลูกข้าวได้ในเดือนกรกฎาคม ฝนจะมาเต็มที่แล้ว

นายทองเปลวกล่าวว่า ในส่วนการทำนาปรังที่ผ่านมาได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง กรมได้ประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าถึง

สถานการณ์น้ำก่อนที่จะทำนาปรังแล้ว ขณะนี้ภาพรวมการเก็บเกี่ยวผลผลิตชวานาปรังยังมีค้างทุ่งเก็บเกี่ยวไม่เสร็จอยู่ประมาณ 30,000 ไร่ จากการทำนาปรัง 1.98 ล้านไร่ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกชวานาปีที่จะถึงนี้คาดว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวในลุ่มเจ้าพระยา รวม 7.6 ล้านไร่ แบ่งเป็นนาที่ลุ่ม 1.4 ล้านไร่ และนาที่ดอน 6.2 ล้านไร่

ชวานานับอุป-ไม่มีเงินทำนาปี

นางนาคยา สิทธิเสื่อ ชวานา ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เผยว่า หน้าแล้งทุกปีจะปลูกชวานาปรังกว่า 20 ไร่ แต่ปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ต้องลดการเพาะปลูกชวานาปรังเหลือ 6 ไร่ แต่แห้งตายเสียหายทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เพราะฝนทิ้งช่วงนาน ต้องไปทำอาชีพรับจ้างทั่วไปแทนเพื่อหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว ช่วงหน้าแล้ง ส่วนช่วงทำชวานาปีที่กำลังจะมาถึงต้องไปกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส.เพื่อมาลงทุนปลูกข้าว ไม่มีเงินทุนสำรองไว้เพียงพอ อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ ควบคุมราคาทั้งปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช ไม่ให้สูงมากนัก เป็นการเยียวยาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ให้เกษตรกรทำนาได้ตามปกติ

นายองอาจ ทะยอมใหม่ ชวานาหมู่ 8 ต.สิมม อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้ปลูกชวานาปรัง 15 ไร่ ลงทุนค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช และค่าแรงไปแล้วกว่า 30,000 บาท เกี่ยวข้าวไปเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา พบว่าข้าวเมล็ดลีบเสียหายไป 70% เนื่องจากไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงต้นชวานานานเกือบ 2 เดือน ส่วนข้าวเปลือกที่เกี่ยวมาเป็นข้าวที่เมล็ดไม่สมบูรณ์ นำไปขายให้โรงสีต่างๆ ก็ไม่มีใครรับซื้อไว้ เพราะข้าวเปลือกที่เมล็ดไม่สมบูรณ์จะหักง่ายเมื่อนำไปสีเป็นข้าวสาร เดือดร้อนเป็นอย่างมาก ถ้าขายข้าวไม่ได้ก็ไม่เงินใช้จ่ายช่วงทำนาปี อาจต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อมาใช้จ่ายแทน เชื่อว่ายังมีเกษตรกรเหมือนตนอีกจำนวนมาก หากรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือ

เรื่องเงินกู้ หรือควบคุมราคาข้าว ค่ายาต่างๆ จะเป็นการดีไม่น้อย

ภาคใต้รออุทกภัยที่รัฐบาลช่วย

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายสุทธิพร กภาพสุวรรณ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยถึงกรณีแล้งจัดส่งผลให้ชาวนาหันไปเปลี่ยนอาชีพว่า ใน 3 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลาเวลานี้มีพื้นที่ปลูกข้าว 8 แสนไร่ เป็นข้าวจ้าวพันธุ์ กข. 60% ที่เหลือเป็นพันธุ์พื้นเมือง แนวโน้มราคาข้าวเปลือก กข. ตกที่ตันละ 8,500 บาท ขณะที่ข้าวจ้าวพันธุ์ กข. ตันละ 10,000 บาท ข้าวเล็บนก ตันละ 15,000 บาท

“ก่อนหน้าข้าวนาทั้งนาปลูกปาล์มแต่ปาล์มราคาตก ข้าวมักราคาดีกว่าจะหันมาปลูกข้าวจ้าวอีกก็ยาก ขณะที่ชาวนาที่ยังคงมีพื้นที่ที่เร่งที่จะปลูกข้าวก่อนที่น้ำจะไม่ได้อาจต้องรอฝน จะซักรน้ำเข้ามาที่ลำบากเนื่องจากน้ำในบ่อในคลองลดระดับลงเรื่อยๆ บางสายก็แล้ง วันนี้จึงรอดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะให้การช่วยเหลือชาวนาอย่างไร ทั้งเรื่องราคาและเรื่องน้ำ”

นายสุทธิพรกล่าวว่า เวลานี้ชาวนาเริ่มหันมาปลูกข้าวจ้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อขายให้คนในพื้นที่ได้กินข้าวในบ้านเรา จะมีหลายสายพันธุ์ อาทิ ข้าวมอมพุ่ม ข้าวเล็บนก ข้าวเจียงหากว่าคนในพื้นที่กินข้าวที่เราปลูกคงไม่ต้องไปรอหวังความช่วยเหลือให้รัฐบาลมารับซื้อข้าวในราคาที่กำหนด เมื่อเราขายข้าวในราคาที่อยู่ที่กัน ได้ ก็เท่ากับเป็นการช่วยชาวนาในพื้นที่นั่นเอง

ชาวนาสระบุรีหนีปลูกไผ่ตง

นางอุดม เมียผล อายุ 59 ปี เกษตรกรชาวนา หมู่ 4 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี เผยว่า มีที่นา 30 ไร่ ต้องคลุกคลีกับยาฆ่าแมลงและสารเคมี ประสบปัญหาสารพัด อาทิ หน้าแล้งขาดน้ำ แยกน้ำกันทำนา ข้าวขายได้ไม่มีราคา มีปัญหาขาดทุนตลอด ต่อมาลูกชายเปิดดูอินเทอร์เน็ตแนะนำให้เลือกทำนาหันมาปลูกไผ่ตง เริ่มแรกพลิกผืนนา 3 ไร่ ปลูกไผ่ตง ช่วงแรกๆ เพื่อนบ้านดูถูกว่าบ้าที่เลิกทำนาหันมาปลูกไผ่ตงแทน กระทั่งปลูกไผ่ตง 7 เดือน สามารถเก็บหน่อไม้ขายได้ กิโลกรัมละ 30 บาท

“ใน 3 ไร่ เก็บหน่อไม้ขายวันเว้นวัน เก็บหน่อไม้ได้วันละ 50-70 กิโลกรัม จึงปลูกไผ่เพิ่มอีก 4 ไร่ รวมเป็น 7 ไร่ เก็บหน่อไม้ได้วันละ 80-100 กว่ากิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 25 บาท มีพ่อดำมารับถึงบ้าน ไม่พอขาย”

นางอุดมกล่าว และว่า นอกจากนี้ยังขายกิ่งพันธุ์ กิ่งละ 50 บาท มีสิ่งซื้อกิ่งพันธุ์มาทางไปรษณีย์ มีสิ่งซื้อกิ่งพันธุ์มาหลายจังหวัดจัดส่งให้ทางไปรษณีย์พร้อมคู่มือการปลูก เฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมา ขายหน่อไม้และกิ่งพันธุ์ได้กว่า 70,000 บาท

กยท.พร้อมช่วยสวนยางติดเชื้อ

กรณีเครือข่ายชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังร้องปัญหาชาวสวนยางพาราประสบปัญหาหน้ายางติดโรคเชื้อราจนกระทบต่อผลผลิต นายจุมพฏ สุขเกื้อ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า เบื้องต้นทางภาครัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการเป็นหลัก หากแต่มีการประเมินแล้วว่า เป็นโรคที่ระบาดเยอะเป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรเป็นจำนวนมากจริง จะขออนุมัติงบประมาณ รวมถึงตั้งทีมลงไปให้การช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีโรครบาด ที่ผ่านมายังไม่เคยพบว่าปัญหาต้นยางพาราติดเชื้อมีการระบาดที่รุนแรงแต่อย่างใด

นายจุมพฏกล่าวว่า ปัญหาต้นยางพาราติดโรคเชื้อรามักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกลงมาช่วงที่มีสภาวะอากาศร้อนสูง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทาง กยท.แนะนำให้เกษตรกรถ่ายรูปหรือเก็บตัวอย่างเชื้อราส่งไปให้นักวิชาการวิเคราะห์ว่าเป็นเชื้อราชนิดใด เพื่อแก้ไขปัญหาก็ถูกจุด เนื่องจากเชื้อราชนิดนี้มากถึงราว 10 ชนิด บางชนิดอาจต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการเปลี่ยนมาปลูกต้นยางพาราสายพันธุ์อื่นๆ ที่สามารถป้องกันโรคเชื้อราชนิดนั้นได้แทนต้นเดิม หน่วยงานที่ใกล้ที่สุดของ จ.ตรัง ที่สามารถตรวจสอบชนิดของเชื้อราได้ คือ ศูนย์วิจัยยางสงขลา

เกษตรกรจว.ตรังรับมือเชื้อรา

ด้านนายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า โรครบาดเชื้อราในต้นยางเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นเรื่องที่น่าวิตกเป็นอย่างมาก โดยปกติแล้วเชื้อราในยางพาราจะเกิดขึ้นช่วงหน้าแล้งเป็นเชื้อราขาว เมื่อเกิดขึ้นแล้วยากที่จะแก้ไข ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่ก็ยาก เนื่องจากโรคดังกล่าวอยู่ใต้ดิน บางพื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกยางมาเป็นปาล์มน้ำมัน

นายสุพิท จิตรภักดี เกษตรจังหวัดตรังกล่าวว่า การระบาดของเชื้อรารากขาวในจ.ตรัง จะระบาดไปทั่ว เบื้องต้นเป็นประมาณ 5-10 ตัน จากนั้นจะค่อยๆ ลูกกลม ทั้งนี้ตรัง

มีพื้นที่ปลูกยางพารา 1.5 ล้านไร่ ที่ผ่านมาสำนักรงานเกษตรจังหวัดตรังได้ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรไป จำนวน 85 ตำบล ตำบลละ 20 ราย หลังจากอบรมแล้วก็มีการเก็บข้อมูลของแต่ละหมู่บ้านในลักษณะแผนที่พยากรณ์พื้นที่ว่าที่ไหนระบาดหนัก และจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน มีเกษตรกรที่มีความรู้ทุกอำเภอ เน้นให้ความรู้เรื่องรากขาว และจะใช้เชื้อราเชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพื้นช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้น

“สำนักรงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ได้นั่งนอนใจ นอกจากจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรแล้ว ยังให้คำแนะนำว่าพื้นที่ปลูกยางหลายรอบ จะมีเชื้อราสะสม จากรุ่น 1 เป็นรุ่น 2 เชื้อดังกล่าวจะอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 2 เมตร เมื่อขุดลงจะพบมีลักษณะเป็นดอกเห็ด การแก้ไขด้วยการใช้รถแบ็กโฮขุดออกประมาณ 2 เมตร เป็นเรื่องที่ยุ่ยากสำหรับชาวสวนยาง” นายสุพิทกล่าว

หน้าราคายางตกช่วงเปิดกรีต

ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายทศพล ชวัญรอด อุปนายก คนที่ 4 สภาเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกัน จากนั้นจะเปิดแถลงข่าว โดยเฉพาะประเด็นราคายางพาราที่ปัจจุบันมีราคาสูง แต่หลังจากเปิดกรีตเกรงว่าราคาตกลงมา กลไกร้อยศพอค้าขายทุนยังมีมาก ชาวสวนยางแก้ปัญหาไม่ทัน ต้องให้คนที่พวกเราหวังว่าจะช่วยได้ ต้องตอบคำถาม ตอบแบบบีบีบีผ่านๆ มาไม่เอาแล้ว ต้องการตั้งเป็นกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม ไม่เอาลมปากและเศษกระดาษในการแก้ปัญหาต่อไป

“ในวันนั้นนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาจะทวงถามเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศโดยมิชอบ มีการกั้นแก่งกั้นการทำงาน โดยเฉพาะในพื้นที่ กยท.เขต 2 นครศรีธรรมราช ได้โยกย้ายข้าราชการคนหนึ่งออกจากพื้นที่เพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.โดยมิชอบ เป็นการแต่งตั้งพรรคพวกไปทำหน้าที่ ทั้งที่ทำงานไม่ได้ รวมทั้งเรื่องปัญหาสหกรณ์ยางทั่วประเทศ 700 กว่าแห่ง งบกว่า 3,000 ล้าน ทราบเบื้องต้นล้มเหลวกว่า 400 แห่ง เกิดอะไรขึ้น” นายทศพลกล่าว

ด้านนายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกริดยาง เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้ทวงถามเรื่องเงินชดเชย 1,500 บาทต่อไร่

และทวงถามเรื่องเงินกู้ของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อก่อสร้างโรงงานยางกว่า 5,000 ล้านบาท จะขับเคลื่นทวงถาม เพราะใกล้ถึงหน้าเปิดกริตช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้แล้ว รอดูว่าราคายางจะกระตือรือร้นเหมือนช่วงปิดกริตหรือไม่ อานิสงส์จะไปตกที่พ่อค้านายทุนเหมือนเดิม อย่าดีใจไปเลยว่ายางราคาดี บ้านเราไม่มีใครขายยางได้หรอกเพราะแล้งจัด

โรงตั้งห้องถิ่นเติมเงินรับมือ

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิชญ์โลก เปิดเผยว่า ในปี 2559 เทศบาลนครพิชญ์โลกได้เตรียมเงินประมาณ 130 ล้านบาท ให้สถานธนานุบาลทั้ง 2 แห่งของเทศบาลสำรองยาวไปจนถึงช่วงเปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายน คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เงินในช่วงนี้ สำหรับสิ่งของที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่ยังเป็นทองรูปพรรณ

ขณะที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครพิชญ์โลก 1 ถนนบรมไตรโลกนารถ อ.เมือง จ.พิชญ์โลก เริ่มมีประชาชนทยอยนำสิ่งของมาจำหน่ายเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมต่อเนื่อง พบว่าเริ่มมีการนำสร้อยทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งตู้เย็น เครื่องซักผ้า มาจำหน่ายบ้างแล้ว โดยจัดโปรโมชั่น

สำหรับผู้เข้ามาใช้บริการ วงเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ปกติจะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 50 สตางค์/เดือน ลดลงเหลือที่ร้อยละ 25 สตางค์/เดือน สำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการมียอดเกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1 บาท/เดือน

นายสุรจุมิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่งภายในเขตเทศบาลในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีประชาชนนำสิ่งของมีค่ามาจำหน่ายจำนวนมาก มีจำนวนหมุนเวียนกว่า 150 ล้านบาท ร้อยละ 90 จะเป็นทองคำรูปพรรณ ทั้งนี้ เทศบาลนครนครราชสีมาได้เพิ่มงบประมาณจากเดิม 200 ล้านบาท เพิ่มเป็น 300 ล้านบาท ให้กับทางสถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่งให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่จะมาใช้บริการในช่วงใกล้เปิดเทอมนี้

นายชยเดช วรณรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 เผยว่า ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกของปีนี้ ได้เตรียมเงิน 120 ล้านบาท จนถึงสิงหาคมนี้รวม 4 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัย และระดับอุดมศึกษา เพื่อรับมือประชาชนที่จะนำสิ่งของมีค่ามาจำหน่าย

พระโคกกินน้ำกับเหล่า น้ำทำาบริบูรณ์ดี

เศรษฐกิจรุ่งเรือง “ในหลวง-ราชินี” โปรดเกล้าฯให้ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2559 เผยพระยา ♦ อ่านต่อหน้า 2

พระโค □ ต่อจากหน้า 1

แรกนาเสี่ยงทายหีบค้ำนึ่งแต่งกายได้ห้าคืบ พยากรณ์น้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร-มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีขณะที่พระโคเลือกกินข้าว-ข้าวโพด-งา-น้ำ-หญ้า-เหล้า ทำานว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพลับพลาพิธีท้องสนามหลวง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนหกเนื่องจากเป็นระยะที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นทำาน ที่เป็นอาชีพหลักของคนไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกร โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับปีนี้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่

พระยาแรกนา น.ส.อมรรัตน์ แฉวงโสภาก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ ว่าที่ ร.ต.หญิงฉลุน อยู่เอษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมชลประทาน ทำานหน้าที่เทพีคู่หาบทอง น.ส.นันทินี ทองคงเข้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตรและ น.ส.จมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทำานหน้าที่เทพีคู่หาบเงิน ขณะที่พระโคที่ใช้ในการประกอบพระราชพิธีฯ นั้นทางกรมปศุสัตว์ได้เตรียมพระโคไว้ 2 คู่ พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคขุน ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอและพระโคเพียง

ทั้งนี้แม่ลีดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้าในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,667 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 7 พันธุ์ ได้แก่ ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข 57, กข 41, กข 61, กข 6 และข้าวไร่ 3 พันธุ์ ได้แก่ ดอกพะยอม, ชิวแมงจัน และลีม่วง โดยส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธีและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานบรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่าง ๆ แจกจ่ายเกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพ ส่วนแม่ลีดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมดทางกรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำานพันธุ์ในฤดูกาลปี 2559 เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไป

ในส่วนการเสี่ยงทายในพระราชพิธีฯ ประกอบด้วย 2 ช่วง คือ ช่วงแรกพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหีบนึ่งค้ำนึ่งเดิมนั้นเป็นค้ำลายมีด้วยกัน 3 คืบ คือ หกคืบ ห้าคืบและสี่คืบ ค้ำนึ่งนี้จะวางเรียงบนโดกมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยาแรกนาหีบ โดยผลการเสี่ยงทายในปีนี้จะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหีบค้ำนึ่งแต่งกายได้ห้าคืบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้มีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ช่วงที่สองเป็นการไถหว่านซึ่งจะเป็นการไถคดไปโดยวิธี 3 รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนไถโดยขวาง 3 รอบเพื่อขยอินให้ละเอียดพร้อมหว่านแม่ลีดพันธุ์พืชและไถกลบอีก 3 รอบเพื่อกลบแม่ลีดพันธุ์พืชลงในดิน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการไถแล้วเป็นการเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า ซึ่งพระโคเลือกกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหารจะบริบูรณ์ดี พระโคกินงาพยากรณ์ว่า ผลาหารกษิษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินน้ำพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร กษิษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

อย่างไรก็ตามในวันนี้ยังเป็น “วันเกษตรกรประจำปี” มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นและปราชญ์เกษตรกรเข้ารับ



พระราชทานโบสถ์วัดในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 ราย อาชีพทำนา ได้แก่ นายสันติศักดิ์ วัฒนกุล จ.อุทัยธานี อาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรวิญญูรัฐ จ.จันทบุรี อาชีพทำไร่ ได้แก่ นายดิถก กัญญาศรี จ.ชัยภูมิ อาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอมประโคน จ.บุรีรัมย์ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จ.ร้อยเอ็ด อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จ.กระบี่ อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนธัญ นฤเศวตฉานนท์ จ.ยะลา

อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จ.ประจวบคีรีขันธ์ อาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูเคน ทูลคำรักษ์ จ.บุรีรัมย์ อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้ไม้ ได้แก่ นายอำนาจ เดชะวงศ์สกุล จ.นครปฐม สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชูวงศ์ จ.เพชรบุรี สาขาการพัฒนาคีตินเพื่อเกษตรกร ได้แก่ นายพัฒนพงษ์ มงคล

กาญจนคุณ จ.กาญจนบุรี สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จ.ลำพูน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จ.สงขลา สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จ.ตราด สาขาเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพฤกษ์ จ.ตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 18 สถาบัน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประจักษ์ จ.อุดรดิตถ์ กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จ.ตรัง กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จ.เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จ.สุรินทร์ กลุ่มเกษตรกรทำประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จ.เชียงราย กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วย

▲ สิริมงคล...ประชาชน
จำนวนมากต่างวิ่งกรุกกันเข้าไปเก็บข้าวเปลือกและสิ่งของที่ใช้ประกอบในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้เพื่อนำกลับไปบูชาและเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล

บง 2 จ.หนองบัวลำภู กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างเป็น จ.ยโสธร กลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพิงษ์บารมี จ.สกลนคร

วิสาหกิจชุมชน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลิ้อ จ.ชัยนาท สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จ.สกลนคร กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่

กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านดงลิง จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลวังราย จ.พิจิตร

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด จ.กำแพงเพชร สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แดงจำกัด จ.เชียงใหม่ สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัด จ.บุรีรัมย์ สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทู้แบนจำกัด จ.สมุทรสาคร สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราชจำกัด จ.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.ตำรวจจำกัด กทม. สหกรณ์เครดิตยูเนียน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนียนเขื่อนเพชรโขง จำกัด จ.เพชรบุรี

นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ 1.นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ สาขาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2.นายอักระ ธิติถาวร สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ 3. นาย

อดิศร เหล่าสะพาน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศโดยรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีฯ ประชาชนต่างก็วิ่งกรูเข้าไปเก็บข้าวเปลือกและสิ่งของที่ใช้ประกอบในการพระราชพิธีฯครั้งนี้เพื่อนำกลับไปบูชาและเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลกันอย่างคึกคัก

ขณะที่เกษตรกรในหลายจังหวัด อาทิ ที่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สงขลา และ นครปฐม ได้ถือฤกษ์วันพืชมงคลลงมือไถนา เพาะปลูกพืชผัก และ ผลไม้ เพื่อเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกัน

วันเดียวกันเมื่อเวลา 10.17 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เนื่องในวันพืชมงคลเพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการฯโดยมีนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังในฐานะ ผอ.โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา อธิบดีกรมและผู้แทนกรมต่าง ๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สมาชิกผู้รับนมสวนจิตรลดา ผู้แทนครูบัญชีดีเด่น ผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศร่วมพินคนเฝ้าฯรับเสด็จ.

ก.เกษตรฯ ประกาศรายชื่อเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน รับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 8 พฤษภาคม 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และปราชญ์เกษตรกรของแผ่นดิน เตรียมเข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัด คัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ ที่มีผลงานดีเด่น เป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จัก ในปี 2559 มีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทาน โล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 16 สาขาอาชีพ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 13 กลุ่ม สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 7 สหกรณ์ และปราชญ์เกษตรกรแห่งแผ่นดิน 3 สาขา ดังต่อไปนี้

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 16 สาขาอาชีพ คือ 1) สาขาอาชีพทำนา ได้แก่ นายสันหัด วัฒนกุล จังหวัดอุทัยธานี 2) สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นายอุดม วรรณรัฐ จังหวัดจันทบุรี 3) สาขาอาชีพไร่นา ได้แก่ นายดิลก ภิญญาศรี จังหวัดชัยภูมิ 4) สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายทอง หลอมประโคน จังหวัดบุรีรัมย์ 5) สาขาอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ได้แก่ นางอนงค์ ศรีไชยบาล จังหวัดร้อยเอ็ด 6) สาขาอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ นายสมบัติ บุญถาวร จังหวัดกระบี่ 7) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายชนธัญ นฤเสวตานนท์ จังหวัดยะลา 8) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์พานิช จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9) สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ได้แก่ นายหนูเคน ทูลคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 10) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายอำนาจ เตชะวงศ์สกุล จังหวัดนครปฐม 11) สาขาบัญชีฟาร์ม ได้แก่ นายสุริยะ ชูวงศ์ จังหวัดเพชรบุรี 12) สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้แก่ นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ จังหวัดกาญจนบุรี 13) สาขาการใช้วิชาเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ นายนิโรจน์ แสนไชย จังหวัดลำพูน 14) ที่ปรึกษากลุ่มผู้เกษตรกร ได้แก่ นายสมสุข เพชรกาญจน์ จังหวัดสงขลา 15) สมาชิกกลุ่มผู้เกษตรกร ได้แก่ นายสิทธิศักดิ์ พันธุ์พิริยะ จังหวัดตราด 16) สาขาเกษตรกรอินทรีย์ ได้แก่ นายบัณฑิต กุลพุกภัย จังหวัดตราด

สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 13 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านร้องประดู่ จังหวัดอุดรธานี 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา จังหวัดตรัง 3) กลุ่มเกษตรกรทำไร่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรทำไร่โป่งน้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่ 4) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ วิชากิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมครบวงจรบ้านกะทม จังหวัดสุรินทร์ 5) กลุ่มเกษตรกรทำประมง หรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มวิชากิจชุมชนชมรมปลาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 6) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิชากิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาบ้านห้วยบง 2 จังหวัดหนองบัวลำภู 7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น จังหวัดยโสธร 8) กลุ่มผู้เกษตรกร ได้แก่ กลุ่มผู้เกษตรกรโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึงบารมี จังหวัดสกลนคร 9) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโพนแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ 10) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้แก่ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดสกลนคร 11) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านคงลิ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 12) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลจี่วราย จังหวัดพิจิตร 13) วิชากิจชุมชน ได้แก่ วิชากิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือ จังหวัดชัยนาท

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 จำนวน 7 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 2) สหกรณ์โคนม ได้แก่ สหกรณ์นิคมแม่แตงจำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 3) สหกรณ์นิคม ได้แก่ สหกรณ์เดินรถกระทู้แบนจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร 4) สหกรณ์ผู้ผลิตยางพารา ได้แก่ สหกรณ์กองทุนสวนยางโนนสุวรรณจำกัด จังหวัดบุรีรัมย์ 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจจำกัด กรุงเทพมหานคร 6) สหกรณ์ร้านค้า ได้แก่ ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช 7) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชร โค้งข่อยจำกัด จังหวัดเพชรบุรี

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559 จำนวน 3 สาขา คือ 1) สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายคำพันธ์ เหล่าวงษ์ 2) สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น ได้แก่ นายอัคระ ธิติถาวร และ 3) สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายอภิศร เหล่าสะพาน

อนึ่ง ในวันพระราชพิธีพืชมงคล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 คณะรัฐมนตรี มีมติให้เป็น "วันเกษตรกร" ประจำปี เพื่อให้ผู้มีอาชีพการเกษตรตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่อาชีพของตน การเกษตรนับเป็นภาคการผลิตและเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อบำรุงขวัญแก่เกษตรกรนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 727

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

Rewriter : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

เกษตรวันนี้ ประจำฉบับวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559.....○ **นายคณัย มีชูเวช** ประธานคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด้านการเกษตรและการส่งเสริมด้านสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กรณีการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ตำบลเขาชก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายปริญญา เพ็งสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี และ นายปริญญา จิตต์อารี ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ.....○ **นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 14 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัย



แล้งพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์.....○ **นายกิตติ ไชยนิมิตร** รักษาราชการผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ มอบหมายให้ **นายขจรยศ สมสาย** เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน **นายไชยพร พลสวัสดิ์ นายศุภโชค ลั่นอารัญ** นักวิชาการเกษตร จัดโครงการอบรมเมืองเกษตรสีเขียวปีงบประมาณ 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ.....○ **นายประวิง เพ็ชรบุญ** เกษตรอำเภอควนขนุน จ.พัทลุง ในฐานะผู้จัดการแปลงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่อำเภอควนขนุน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม เค ปราร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่.....○

“กิด ทางไทย”

สวนยางโอตราขายได้หด ประกาศขายเครื่องรีด

นายนิത്യ มุลเมือง เกษตรกรชาวสวนยางพาราหมู่ 9 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบัน ยางแผ่นที่ตลาดกลางภาคได้ กก.ละ 60 บาท แต่ในตลาดท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ราคาประมาณ กก.ละ 40 บาท ยังไม่ถึง 50 บาท ด้วยการกำหนดเกณฑ์มากมาย ทำให้ได้ราคาถูกลงกว่า ดังนั้นจึงทำให้ชาวสวนยางพะเยาไม่มีใครทำยางแผ่นขาย ตลาดต้อง

ถิ่นจึงมีเพียงยางก้อนถ้วยหรือขี้ยางขายทุกๆ 3 วันเท่านั้น เมื่อไม่มีการทำยางแผ่นขายเหมือนที่ผ่านมา เกษตรกรเจ้าของสวนยางหลายแห่งขณะนี้ประกาศขายเครื่องรีดแผ่นยางกันจำนวนมาก โดยขายในราคาเครื่องละประมาณ 10,000 บาท เป็นราคาที่ลดลงจากราคาซื้อเดิมถึงร้อยละ 50 จาก 18,000-20,000 บาท

นายนิത്യกล่าวต่อว่า เดิมเกษตรกรชาวสวน

ยางมีรายได้ต่อวันเฉลี่ยวันละ 2,000-3,000 บาท แต่หลังจากประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ำเหลือรายได้เพียงวันละ 200-300 บาท โดยงดการจ้างแรงงานกรีดยาง เจ้าของสวนหันมากรีดยางเองเพราะรายได้น้อย หากจ้างแรงงานก็ต้องแบ่งกับแรงงานทำให้รายได้ไม่เพียงพอ การกรีดยางเองเมื่อไม่ทำยางแผ่นจึงนิยมทำยางก้อนถ้วย สามารถขายได้ทุกๆ 3 วัน ถือว่ายังโชคดีกว่าไม่มีรายได้เลย หากในอนาคตราคายางพาราแผ่นดิบในตลาดกลางสูง กก.ละ 80-90 บาท ชาวสวนยางพะเยาอาจจะหันมาทำยางแผ่นอีกครั้ง เพราะราคายางแผ่นดิบในตลาดท้องถิ่นมีโอกาสสูงถึง 50-60 บาท แต่ขณะนี้การขายยางก้อนถ้วยคุ้มค่ากว่าการทำยางแผ่น